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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  คร้ังที่  9  ประจำปี  พ.ศ. 2566 
วันเสาร์ที่  1 เมษายน  พ.ศ. 2566  เวลา  14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้มาประชุม 
1. นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
2. นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 1 
3. นายสมปอง  บัวพิม   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
4. นายอำนาจ  เรืองจินดา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.เมือง 
5. นายวรวุฒ ิ ประภามณฑล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เมือง 
6. นายมนตรี  เกียรติก้องชูชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.เมือง 
7. นางสาววิววิกา  กล้าแท้  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  5  อ.เมือง 
8. นายดำรงพล  กล้าจริง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  6  อ.เมือง 
9. นางสาวเกตศิริ  จรรย์โกมล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.ภูเขียว 
10. นายอลงกต  ลาสิทธิ์   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.ภูเขียว 
11. นางสาววิเมลือง  แก้วศิริ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.ภูเขียว 
12. นายจตุพร  ติ้วสุวรรณ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.ภูเขียว 
13. นางจริยา  สุจริยา   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.แก้งคร้อ 
14. นายสุธชิัย  พรมกุดตุ้ม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.คอนสวรรค์ 
15. นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.จัตุรัส 
16. นายมนตรี  อินทรักษา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.จัตุรัส 
17. นายชัยสากล  มาสิงห ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.บ้านเขว้า 
18. นายวรวฒุิ  จิตร์จันทึก  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.บ้านเขว้า 
19. นายนพกรณ์  วัชรจำรูญ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.แก้งคร้อ 
20. นางสาวจารุวรรณ  จังหวะ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.หนองบัวแดง 
21. นายอำนาจ  ศรีหลง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.หนองบัวแดง 
22. นายนพเดช  ถ้ำแก้ว   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.หนองบัวแดง 
23. นายวรฉัตร  พงศ์ธีระดุลย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
24. นายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.บำเหน็จณรงค์ 
25. นายรณชัย  นามวิจิตร  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.คอนสาร 
26. นายนฤพนธ์  งามประเสริฐ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.คอนสาร 
27. นายปรัชญา  แต่งทรัพย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.เทพสถิต 
28. นางสาวทรายศิรินทร์  ภูก่ันมาศกุล สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.เทพสถิต 
29. นายอธิชานนท์  มักขุนทด  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ซับใหญ่ 
30. นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ภักดีชุมพล 
31. นายประสิทธิ์  พาจันทร์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.บ้านแท่น 
32. นายสุรพล  ชาญตะคุ   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.หนองบัวระเหว 
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รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีลาการประชุม  
1. ลาป่วย    ไม่มี  
2. ลากิจ    ไม่มี 

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีขาดการประชุม 
1. นายสถาพร  สงคราม   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.เนินสง่า 

รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
1. นายอร่าม  โล่วีระ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
2. พลเรือเอกสุวิทย์  ธาระรูป  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
3. นายไถง  ครอบบัวบาน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
4. นายวัลลภ  ไชยคาน    รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
5. นายสมชัย  ทองคำ   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
6. นางทองคูณ  หาญเวช   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
7. นางสาวนวพรรษ  สกุลอนันท์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
8. นางมณีรัตน์  ชีวะไพบูลย์  ผู้อำนวยการกองคลัง  
9. นายนเรศ  รักเพ็ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
10. นายวายุ  วัฒโน   แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
11. พ.จ.อ.สวสัดิ์  จำนงค์ชอบ  รกท. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12. นางจันทร์ทิพ  วงศ์ฮาด  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นายสังเวียน  งาหัตถี   แทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
14. นางสาวกานดา  กฤตศพัฒน์  รกน. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
15. จ่าเอกจิรายุทธ  แก้วนานอง  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
16. นางสาวอัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
17. นางสาวปิยนาถ  โพธิ์นอก  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
18. นางสุมาลี  ภโูสภา   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
19. นางสาวพรศรี  ไสยาสน์  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ รกน.หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
1. นางสาวชญาภา  โคตรนาวัง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
2 นางสาวมณฑาทิพย์  กลางสาทร  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
3. นางปริศรา ใจอดทน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
4. นางสาวอภิรดี  ศรีโฉม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
5. นางสาวพัณณิตา  ไชยทองศรี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
6. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนะโภคิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
7. นางสาวชุติมา  หาญเวช  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
8. นางศิริรัก โทแก้ว   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
9. นางอัมรี  ปลื้มโชค   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
10. นางสาวลภสัรดา  ฝาชัยภูมิ  คนงาน 
11. นายทองพูน  ชาวิชัย   คนงาน 

/10. นางสาวลภสัรดา... 
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12. นายพีรพล  กุลทิพย์   คนงาน 
13. นายอรรถดิษฐ์  จันตะเสน    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
รายช่ือผู้ขอเข้าร่วมประชุม 
1. นายสมเดช  กิ่งพุทธา 
2. นายกฤติเดช  ธีรสกุล 
3. นายประมวล  คงแสนแก้ว 
4. นายถนอม  ชาญชำนิ 
5. นายบัญหาร  จันทะหาร 
6. นายชาติชาย  สงวงรัมย์ 
เริ่มประชุมเวลา    14.40 น. 
นายสมปอง  บัวพิม 
เลขานุการสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา       
ผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ทุกท่านครับ ขณะนี้เวลา 14.40 น. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่9 ประจำปี พ.ศ.
2566 ในวันเสาร์ที ่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และการประชุมสภาในครั้งนี้  ได้มี
การบันทึกเสียงไว้เพื ่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต่อไปกระผมนายสมปอง บัวพิม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ เขต 2 ทำหน้าที่
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอเรียนเชิญท่านกฤษฎา 
สงวนวงศ์ชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นทำหน้าที่
ตามข้อบังคับต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร 
ท่านสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ                
ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ทุกท่านครับ บัดนี ้ครบองค์ประชุมแล้ว วันนี ้เป็นการประชุมสภา               
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั ้งที ่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 ขออนุญาต
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
แจ้งเพื่อทราบเรื่องท่ี 1 วันนี้มีไม่สมาชิกลานะครับ  
1. ลาป่วย จำนวน – ท่าน ไม่มี 
2. ลากิจ  จำนวน – ท่าน ไม่มี 
แจ้งเพื่อทราบเรื่องที่ 2 เนื่องจากวันนี้นะครับ มีตัวแทนของพี่น้อง
ประชาชนขอเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ ประธานสภาฯ ได้
พิจารณาแล้วจึงได้อนุญาตให้เข้าร่วม จำนวน 6 ท่าน ด้วยข้อจำกัด
ของห้องประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยตามความในหมวด 9 การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 
ข้อ 118 ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้  
(๑) ใช้ถ้อยคําไม่สุภาพ กล่าวคําหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย  

/(2) ... 
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ระเบียบวาระท่ี  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 
 
 
 
นายอร่าม  โล่ห์วีระ 
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายไถง  ครอบบัวบาน 
เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 

(๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ  
(๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทําการให้เสื่อมเสียเกียรติของ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือจงใจกระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวน
กิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
(๔) ขัดคําสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
(5) ห้ามถ่ายรูป วีดีโอ หรือเผยแพร่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 
ข้อ ๑๑๙ ในขณะที่กําลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบ
การประชุมนี้ หรือ กระทําการฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่น
มีอํานาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนคําพูด หรือให้ กล่าวคําขอขมา             
ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิด
ออกไปเสียจากที่ ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ 
นี่คือระเบียบนะครับ แจ้งให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ สรุปคือ
ท่านมารับฟังได้อย่างเดียวนะครับ ไม่ลุกข้ึนยืน ไม่กล่าวคำใด ๆ ทั้งสิ้น 
รับฟังอย่างเดียวนะครับ 
เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ 
2.1 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 
- มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี ่ยนแปลงหรือไม่ครับ มีไหมครับ                 
ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมให้การรับรองนะครับ 
2.2 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 
- มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี ่ยนแปลงหรือไม่ครับ มีไหมครับ                      
ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมให้การรับรองนะครับ 
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานจราจร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)  
เชิญท่านนายกฯ ครับ  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร 
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟัง
การประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานจราจร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ (กองช่าง) มอบนายไถง  ครอบบัวบาน  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานแทนครับ 
เชิญท่านเลขาฯ ไถง ครอบบัวบานครับ 
 
กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพคร ับ กระผมนายไถง                
ครอบบัวบาน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ได้รับมอบหมายให้อ่านญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานจราจร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีความจำเป็นต้อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานจราจร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ            
เพ่ือจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ 
พร้อมเสาและอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งบนสายทางในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 30 สายทาง รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 98,000,000.- บาท เนื่องจากคณะผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล              
จากการลงพื ้นที ่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 
พบว่า ประชาชนในพื้นที ่มีความต้องการ ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายทางขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งที ่ เป ็นเขตช ุมชน              
เพื่อความปลอดภัยต่อการเดินทางสัญจรและปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเวลาเดินทางกลางคืน และขอให้
พิจารณาเร่งดำเนินการโดยเร่งด่วน  แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับดำเนินการ จึงขอโอนลดงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่ง
เป็นงบประมาณกองช่าง สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองคลัง กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม 
กองการเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุข และหน่วยตรวจสอบภายใน ไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับการเดินทาง
ในเวลากลางคืน อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน สนองนโยบายของร ัฐบาลท ี ่ต ้องการให ้ประชาชน                   
ในประเทศได้มีความเป็นอยู่ที่ดีในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป รายละเอียดตามบัญชี โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  แนบท้ายญัตติ  ประกอบด้วย 
1. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0002 บ้านค่าย-บ้านตาเนิน - 
บ้านละหาน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ แบบเสา 
ก ิ ่ ง เด ี ่ยว จำนวน 55 ช ุด ๆ ละ 62,500.- บาท งบประมาณ 
3,437,500.- บาท 
2. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0010 บ้านเล่า - บ้านนาวัง 
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 
51 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท งบประมาณ 3,187,500.- บาท  
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3. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั ้ง สายทาง ชย.ถ.1-0013 บ้านโนนสาทร -                 
บ้านหนองปลาเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์             
แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท งบประมาณ 
3,125,000.- บาท  
4. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0014 บ้านบุ่งคล้า - บ้านกุดตุ้ม 
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 
46 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท งบประมาณ 2,875,000.- บาท  
5. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0024 บ้านกุดตุ้ม - บ้านหินกอง 
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 
36 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท  งบประมาณ 2,250,000.- บาท  
6. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว - 
บ้านท่าขามแป อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ แบบเสากิ่ง
เด ี ่ยว  จำนวน 45 ช ุด  ๆ ละ 62 ,500.- บาท งบประมาณ 
2,812,500.- บาท  
7. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา                
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว - 
บ้านป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ แบบเสา           
ก ิ ่งเด ี ่ยว จำนวน 65 ช ุด ๆ ละ 62 ,500.- บาท งบประมาณ 
4,062,500.- บาท 
8. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา              
และอุปกรณ์พร้อมติดตั ้ง สายทาง ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค -                  
บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์             
แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 75 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท งบประมาณ 
4,687,500.- บาท  
9. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา                
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0098 แยก ทล.201 - 
บ้านสระสี ่เหลี ่ยม อำเภอจัตุร ัส  จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์                
แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 60 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท งบประมาณ 
3,750,000.- บาท  
10. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0099 บ้านหนองบัวใหญ่ - 
บ้านสระสี ่เหลี ่ยม อำเภอจัตุร ัส  จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์               
แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 62 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท งบประมาณ 
3,875,000.- บาท  
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11. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา              
และอุปกรณ์พร้อมติดตั ้ง สายทาง ชย.ถ.1-0102 บ้านเขว้า –                
บ้านหนองบัวบาน อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ 
แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 60 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท งบประมาณ 
3,750,000.- บาท  
12. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา             
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0103 บ้านหนองคัน - 
บ้านโคกกุง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ แบบเสา                
ก ิ ่งเด ี ่ยว จำนวน 55 ช ุด ๆ ละ 62 ,500.- บาท งบประมาณ 
3,437,500.- บาท  
13. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา                
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0108 บ้านหนองฉิม - 
บ ้านร ังงาม อำเภอเน ินสง ่า จ ั งหว ัดช ัยภ ูม ิ  ขนาด 60 ว ัตต์               
แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 59 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท งบประมาณ 
3,687,500.- บาท  
14. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ สายทาง                
ชย.ถ.1-0113 บ้านหนองโจด - บ้านวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว  
จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ แบบเสากิ่งเดี่ยว  จำนวน 75 ชุด ๆ ละ 
62,500.- บาท งบประมาณ 4,687,500.- บาท  
15. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา              
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  สายทาง ชย.ถ.1-0114 บ้านตลาดทราย - 
บ้านกุดกว้าง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ 
แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 46 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท  งบประมาณ 
2,875,000.- บาท  
16. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา              
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิ๋ว - 
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ 
แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 43 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท งบประมาณ 
2,687,500.- บาท  
17. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา               
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  สายทาง ชย.ถ.1-0127 บ้านกะฮาด -   
บ้านโนนจาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 44 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท  
งบประมาณ 2,750,000.- บาท  
18. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์  พร้อมเสา                
และอุปกรณ์พร้อมติดต ั ้ง สายทาง ชย.ถ.1-0038 บ้านลาด -                   
บ้านนาผักเสี้ยน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ แบบเสา
กิ ่งเด ี ่ยว จำนวน 36 ช ุด ๆ ละ 62 ,500.- บาท งบประมาณ 
2,250,000.- บาท 
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19. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา              
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0048 บ้านโคกสะอาด - 
บ้านหัวคูสระ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ แบบเสา 
กิ ่งเด ี ่ยว จำนวน 36 ช ุด ๆ ละ 62 ,500.- บาท งบประมาณ 
2,250,000.- บาท  
20. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา                   
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0051 บ้านโคกสะอาด - 
บ้านโจด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ แบบเสากิ่งเดี่ยว 
จำนวน 67 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท งบประมาณ 4,187,500.- 
บาท  
21. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  สายทาง ชย.ถ.1-0053 บ้านหนองสองห้อง - 
บ้านโนนข่า อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ แบบเสา           
ก ิ ่งเด ี ่ยว จำนวน 56 ช ุด ๆ ละ 62 ,500.- บาท งบประมาณ 
3,500,000.- บาท   
22. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  สายทาง ชย.ถ.1-0054 บ้านหนองบัวพักเกวียน - 
บ้านโนนตุ่น อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์  แบบเสา       
ก ิ ่งเด ี ่ยว จำนวน 56 ช ุด ๆ ละ 62 ,500.- บาท งบประมาณ 
3,500,000.- บาท  
23. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์  พร้อมเสา                
และอุปกรณ์พร้อมติดตั ้ง สายทาง ชย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข -  
บ้านโสกมะตูม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์                    
แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 55 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท งบประมาณ 
3,437,500.- บาท  
24. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา             
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0056 บ้านคอนสาร - 
บ้านห้วยแก้ว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ แบบเสา  
ก ิ ่งเด ี ่ยว จำนวน 49 ช ุด ๆ ละ 62 ,500.- บาท งบประมาณ 
3,062,500.- บาท  
25. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา               
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0057 บ้านหนองหล่ม - 
บ้านนาผักเสี ้ยน อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์          
แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 46 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท งบประมาณ 
2,875,000.- บาท  
26. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา               
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0060 บ้านปางม่วง -     
บ้านทุ ่งกระมัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์                    
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด แบบเสากิ ่งเดี ่ยว จำนวน 37 ชุด  ๆ ละ 
62,500.- บาท  งบประมาณ 2,312,500.- บาท  
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27. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง - 
บ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์     แบบ
เสากิ ่งเดี ่ยว จำนวน 42 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท งบประมาณ 
2,625,000.- บาท  
28. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา               
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหม่า - 
บ้านหนองหอยปัง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ 
แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 42 ชุด ๆ ละ 62,500.- บาท งบประมาณ 
2,625,000.- บาท  
29. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0070 บ้านยาง - บ้านกลาง 
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ ังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์ แบบเสา             
ก ิ ่งเด ี ่ยว จำนวน 42 ช ุด ๆ ละ 62 ,500.- บาท งบประมาณ 
2,625,000.- บาท  
30. โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา              
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0072 บ้านกุดละลม - 
บ้านหนองแหน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 60 วัตต์  แบบเสา          
ก ิ ่งเด ี ่ยว จำนวน 77 ช ุด ๆ ละ 62 ,500.- บาท งบประมาณ 
4,812,500.- บาท  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานจราจร 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ต่อสภา
องค์การบร ิหารส ่วนจังหว ัดชัยภูม ิ โดยถือปฏิบ ัต ิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านสุรพล 
ครับ 
ครับท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัด  
คณะผู้บริหารท่านหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                  
เพื่อนสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมที่เคารพทุก
ท่านครับ ผมนายสุรพล ชาญตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิเขตอำเภอหนองบัวระเหวครับท่านประธานที่เคารพครับ  
สำหรับญัตติในการโอนเงินงบประมาณ ที่ทางท่านนายกองค์การ 
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บริหารส่วนจังหวัด ได้นำเข้าให้ที่ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ได้พิจารณานะครับในวันนี้ เกี่ยวกับการจัดซื้อระบบไฟแสงสว่างโซลา่เซลล์  
ติดตั้งตามถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ตามท่ีท่านเลขา
ได้อ่านรายงานนะครับ ก็วันนี้นะครับก็ได้ผ่านเข้ามาที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็เห็นพี่น้องประชาชนนะครับ จาก 2 - 3 
อำเภอนะครับ ที่อยู่ที ่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ก็มี
ความรู้สึกสะท้อนใจครับ ท่านประธานครับ ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนะครับ ซึ่งเป็นองค์กรที่จะต้องแก้ไขปัญหาช่วยเหลือแก้ไข           
ความเดือดร้อนให้กับพี ่น้องประชาชนนะครับ ก็กลับกลายเป็น               
พ่ีน้องประชาชนมา ร้องหลายเรื่องนะครับ ที่ได้เห็นอยู่ข้างล่างนะครับ  
ผมนั้นในฐานะตัวแทนพี่น้องนะครับ ชาวอำเภอหนองบัวระเหวนะครับ  
ซึ่งได้ทำหน้าที่ตรงนี้มาหลายสมัยนะครับ ก็ไม่ค่อยนะครับ ที่จะเห็น
เหตุการณ์เช่นนี้นะครับ ที่ผ่านมาหลายครั้งหลายสมัยนะครับ ที่ได้เห็น                 
1 – 2 ครั้งนะครับ มาครั้งนี้นะครับ ก็เห็นความเดือดร้อนของเขานั้น 
ก็ได้รับฟังมานะครับ ว่าโครงการที่ทางท่านนายกฯ จะจัดซื้อโซล่าเซลล์
นะครับ โครงการดังกล่าวนะครับ ในหลักเกณฑ์ตรงนี้ในส่วนตัวผมนั้น
นะครับ ก็ถ ือว ่าเป็นโครงการที่ด ีนะครับ เป็นโครงการที ่พ ี ่น ้อง
ประชาชน ก็ต้องการจริง ๆ นะครับ ในส่วนตรงนี้ แต่ที่ไปที่มานั้นใน
งบประมาณนั ้น ที ่ทางท่านนายกฯ แหล่งงบประมาณที่จะเอามา
ดำเนินการนะครับ กลายเป็นว่าท่าน ได้ไปเอามาจากข้อบัญญัติ
งบประมาณนะคร ับ ขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด  ท ี ่ ได ้ตั้ง
งบประมาณไว้หลาย ๆ ส่วนนะครับ ซึ่งกระผมนั้นได้มีโอกาส  ได้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนหนึ่งนะครับ ที ่ได้ดูแผนงานโครงการ
งบประมาณของร่างข้อบัญญัติในปีที่ผ่านมานะครับ ของข้อบัญญัติ
งบประมาณในปีที่ผ่านมานะครับ ก็ได้ศึกษานะครับ หารือกับทาง
คณะกรรมการหลาย ๆ ท่านว่ามีความจำเป็นในหลาย ๆ ส่วนนะครับ  
ที่ไม่สามารถตัดแปรญัตติงบประมาณในส่วนของการแปรข้อบัญญัติ  
งบประมาณได้นะครับ เนื่องจากได้มีข้าราชการ ได้มีเจ้าหน้าที่หลาย
ภาคส่วนได้เข้ามาชี้แจงว่ามีความจำเป็นจริง ๆ ที่จะตั้งงบประมาณใน
ส่วนต่าง ๆ ไว้ ที่อยู่ในข้อบัญญัตินะครับ แต่ตอนนี้นะครับ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้นำหลายกองนะครับ ในส่วนงบประมาณ        
ได้เข้ามาให้สภาได้พิจารณา ซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับ ผมนั้นนะครับ 
เห็นว่าข้อบัญญัตินะครับ งบประมาณในส่วนของกองช่าง ที่ทางท่าน
นายกฯ และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เข้าประชุม
หารือกันแล้วก็มีมติว ่าท่านนายกฯ ได้อนุเคราะห์ในการจัดสรร
งบประมาณ  ลงไปในแต่ละเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เขตละประมาณ 3 ล้านนะครับ  ในแต่ละปีนะครับ ในส่วนของ
งบอื่นงบกลางในส่วนที ่เป็นส่วนของคณะผู้บริหารท่านนายกนั้นนะครับ     
ท่านอยากจัดสรรลงไปอย่างไรก็เป็นส่วนของท่านนะครับ แต่ในหลักการ
ตรงนี้นั้นก็เห็นใจนะครับ ที่พ่ีน้องประชาชนได้มาวันนี้นะครับ ก็คือ 
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งบประมาณบางเขตนะครับได้ถูกตัดไป ทั้งหมดนะครับ 3 ล้านบาทนะครับ  
ก็เห็นใจพี่น้องประชาชน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนะครับ ซึ่งเป็นผู้บริหารว่าท่านนั้นจะชี้แจงและ               
จะแก้ไขในส่วนปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร ในส่วนของหลักการนั้นนะครับ  
ในส่วนของตัวกระผมเองที่ทำหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด มาหลายปีหลายสมัยนะครับ ก็เห็นว่าอยากให้ท่านนายกนะครับ  
ได้คงข้อบัญญัติในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเรา ให้เดินไป
ตามปกตินะครับ ส่วนงบประมาณที่ท่านจะดำเนินการอย่างไรที่เกิด
ประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนชนั้นนะครับ ก็มีหลายหลายทางนะครับ 
ที่ทางท้องถิ่นเราโดยเฉพาะกระผมนั้น มีความมั่นใจกับทางท่านนายก
อร่าม  โล่ห์วีระนะครับ ว่าท่านจะจัดหางบประมาณในส่วนตรงนี้        
ในส่วนอื่น ๆ ภาคราชการส่วนอื่น ๆ นั้นมาส่งเสริมสนับสนุนได้นะครับ  
แต่พอมาวันนี้นะครับ ก็เป็นได้ว่าท่านนั้นโอนจากข้อบัญญัติมา แล้วก็
เป็นงบประมาณจำนวนมากนะครับ เกือบร้อยล้านนะครับท่านประธาน     
ผมคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดชัยภูมิของ
พวกเรามากพอสมควรนะครับ แล้วก็ดูบางข้อที่โอนนะครับ ก็ดูผิดธรรมชาติ
ไปเยอะนะครับ ท่านนายกครับ ท่านโอนเงินเดือนค่าตอบแทน              
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปทั้งหมดเลยครับ เกือบทั้งหมด
เลยนะครับ มันก็ผิดธรรมชาตินะครับ ก็กลัวจะเอาค่าตอบแทนที่ไหน
นะครับ ก็ฝากให้ท่านประธานไปถึงท่านนายกฯ ว่าเป็นอำนาจหน้าที่
ของท่านที่จะกระทำได้นะครับ แต่ว่าในส่วนของกระผมนั้น อยากให้
ท่านได้ปรับว่าเราจะมีส่วนในการแก้ปัญหาของพี ่น้องประชาชน
เดือดร้อนหลายเขตหลายอำเภอนี้ได้อย่างไร ไม่อยากให้เป็นที่ครหา 
ทำให้ภาพพจน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ ่ง ท่านนายกอร่าม โล่ห์ว ีระนะครับ ได้เสียหายไปมากนะครับ 
เพราะว่าเราก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่ามีข่าวคราวเกี่ยวกับระบบโซล่า
เซลล์ส่วนตรงนี้นะครับ ยกตัวอย่าง อย่างสมุทรปราการที่พวกเรา              
ได้ยินข่าวไปนะครับ ก็มีเรื ่องฟ้องร้องกันถึง ปปช. ถึงศาลถึงอะไร                
นะครับ เยอะแยะนะครับ ก็ไม่อยากให้เกิดคำครหาสำหรับพี ่น้อง
ประชาชนทำให้ภาพพจน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเราได้ เสียไป
ต้องช ี ้แจงนะคร ับ ทำความเข ้าใจในส่วนตรงนี ้นะคร ับ ให ้ช ัดเจน               
แล้วก็ผมฝากประการหนึ่งว่าโครงการระบบแสงสว่างที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์  
นะครับ ซึ ่งดูสเป็คที ่ท่านได้อ่านไปนั้นก็คือ ความสว่าง 60 วัตต์         
ผมเห็นว่านะครับ มันยังมีปัญหาอยู่เยอะมากนะครับ ในส่วนของระบบ
ไฟแสงสว่างถนนในระบบโซล่าเซลล์ในส่วนตรงนี้  เพราะว่าระบบแสง
สว่างมันน้อยนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือการเสื่อมสภาพของระบบโซ่
ล่าเซลล์ในส่วนตรงนี้ เยอะมาก ใช้ระยะเวลาน้อยปีมาก มันจะเป็น
ภาระต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราต่อไปหรือไม่นะครับ เราจะได้มี
งบประมาณในการที่จะบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซม เป็นจำนวนมากนะครับ  
ตอนนี้ผมฝากข้อสังเกตไว้พิจารณา แล้วก็ก่อนที่จะดำเนินการนะครับ 
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ในส่วนของระบบโซล่าเซลล์นะครับ ผมยกตัวอย่าง อย่างที่ติดตั้งไปแล้ว   
ที ่เป็นตัวอย่างก็คือ ตามระบบงานใหญ่ โครงการของชลประทาน         
อยู ่ในเขตอำเภอหนองบัวระเหว ไม่ว ่าจะเป็นอ่างโปร่งขุนเพชร  
ประตูน ้ำฝายพระอาจารย ์จื่อคร ับ ต ิดต ั ้งหลายร ้อยช ุดนะครับ          
ท่านประธานครับ ตอนนี้ได้ประมาณสักปี - สองปีครับ ตอนนี้เหลืออยู่
สอง - สามหลอดนะครับ แล้วก็ไม่สว่างเลยนะครับ อันนี้ผมเป็นห่วง 
ภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที ่จะเกิดขึ ้นว่าต่อไปพี ่น้อง
ประชาชนก็ต้อง ร้องขอซ่อมแซม มันจะเป็นภาระต่อองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ของพวกเราอย่างมากมายหรือไม่อย่างไร อย่างภาคใต้นะครับ  
ที่มีปัญหามีเรื่องกันอยู่ตอนนี้ ก็คือระบบโซล่าเซลล์ที่ไปติดตั้งแล้วไม่มี
ประสิทธิภาพนะครับ ตอนนี้หลายร้อยล้านที่ลงไปติดก็เสียหายนะครับ 
ไม่มีงบซ่อมแซมอันนี้คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ อยากให้
ท่านประธานนะครับ ท่านนายกฯ อยากให้เป็นข้อสังเกตแล้วก็เป็น
ข้อพิจารณาในการที ่จะดำเนินการในส่วนตรงนี ้นะครับ แล้วอีก
ประการหนึ ่งนะครับ ทำไมเราไม่ต ิดตั ้งระบบแสงสว่าง เหมือน
มาตรฐานของทางหลวงชนบท หรือที ่อบจ. เคยดำเนินการไปในส่วนที่
เคยดำเนินการไปแล้วนะครับ ที่นายกฯ คนก่อน ๆ เคยทำมานะครับ 
ก็เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ในส่วนตรงนี้นะครับ ผมนั้นจึงอยาก
นำเรียน  ท่านประธานสภา แล้วก็สอบถามไปยังท่านนายกฯ ว่าจะมี
แนวทางแก้ปัญหาผลกระทบความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
หรือท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลายอำเภอหลาย
เขตอย่างไรนะครับ  ขอกราบขอบพระคุณครับ   
มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านวรวุฒิ  ประภามณฑล 
ครับ   
ครับ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิครับ  
ท่านนายกคณะผู้บริหารท่านข้าราชการผู้ทรงเกียรติ  เพ่ือนสมาชิก                  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายวรวุฒิ ประภามณฑล สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง เขต 3 ครับ ผมคงไม่ต้องอภิปราย
อะไรมากนะครับ เพราะพี่น้องประชาชนข้างล่างช่วยผมอภิปรายไป
หมดแล้วครับท่าน สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับพ่ีน้องเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ  
เพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผม ท่านอาจจะตั้งธงมาจากบ้านแล้วนะครับ   
ว่าวันนี ้ท่านจะลงมติว่าอย่างไร แต่ผมอยากให้พวกท่านทั ้งหลาย 
หลับตานิ ่ง ๆ สักพักกระตุกจิตกระชากใจท่านนะครับ คิดถึงข้อดี
ข้อเสียทั้งหมดเหมาะสมหรือไม่ประการใด ครับเพราะว่าการลงมติ   
ของท่านจะติดอยู่ในรายงานการประชุมและจารึกเป็นประวัติศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั่วฟ้าดินสลายนะครับ คือสิ่งใด
ที่มันเป็นความเดือดร้อนจำเป็น หรือความจำเป็นเดือดร้อนอย่างถึง
ที่สุดของพ่อแม่พี่น้องครับ พวกท่านเป็นสมาชิกขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไม่ใช่ของเขตใดเขตหนึ่งนะครับ เป็นของพี่น้อง
ประชาชนทั้งจังหวัดชัยภูมิ เป็นตัวแทนของทุก ๆ 
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 ท่านครับผมอยากให้ท่านพิจารณาด้วยครับผม ว่าสิ่งใดเหมาะสมครับผม  
ก ู ้ศ ักด ิ ์ศร ีของพวกเรากลับคืนมาเถอะคร ับ ผมขอว ิงวอนครับ                 
ขอบคุณครับ   
เชิญท่านนายกฯ ครับ   
 
ท่านผู้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที ่เคารพ  
ท่านเพื ่อนข้าราชการ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติ                   
ที่เคารพรักทั้งหลาย บังเอิญตอนที่ผมสมัครรับเลือกตั้ง ผมเสียดาย             
คนที่ตั้งท่าจะค้านผมตั้งแต่ทีแรกในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วย ผมอยากให้ลงแล้วในพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ หลังเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิแล้ว เราทำงานมา 2 ปีกว่าแล้ว เหลืออีกปี 8 เดือนก็จะครบ
วาระ ที่จะมีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิรวมทั ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิด้วย  
เพราะฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสตรงนี ้นะครับ แล้วบังเอิญตอนช่วง
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผมบังเอิญไม่ได้
คาดหมายว่าบางท่านจะเข้ามาเป็นฝ่ายค้าน ไม่อย่างนั ้นในสนาม
เลือกตั้งมันไม่หมูขนาดนี้ล่ะครับ ผมกราบเรียนท่านทั้งหลายนะครับ         
ว่างบก้อนกลม ๆ 50 ล้าน ท่านรู ้ไหมว่าผมไม่ได้ตั ้งใจจะตัดท่าน                
และท่านอย่าไปคิดว่าผมตัด ความจำผมดี แล้วความจำท่านก็ต้องดีด้วย 
ผมปรึกษาหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
อำเภอเทพสถิต ผมได้ให้ท่านพลเรือเอกสุวิทย์ไปทำความเข้าใจและ 
ผมก็อธิบายแล้วก็เมื ่อไปฟังขอเท็จจริงแล้วจากที่ทำไป 1 กิโลเมตร             
ผมเพิ่มให้เป็น 3 กิโลเมตรเลย ถนนคอนกรีตแล้วผมประสานไปยัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วว่าก้อนกลม ๆ 50 ล้าน จากเพื่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผมจะนำมาดำเนินการจัดการ  
ให้ภายในไม่เกิน 30 วัน นี่คือความตั้งใจที่ผมปรึกษาหารือกับผู้ที ่มี
ส่วนเกี่ยวข้องแล้ว อย่างไรก็ตามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟฟ้าต้อง
ขอขอบคุณท่านสุรพลจากอำเภอหนองบัวระเหว กิจกรรมใด ๆ ก็
ตามแต่ในอดีตที่ผ่านมา ถ้าเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาหลายสมัย รวมทั้งเพื่อนสมาชิกหลายคนในสภาแห่งนี้ มันเลวร้าย
ขนาดไหนท่านก็รู้ ท่านเป็นคนมาบอกผมเอง ว่าการประชุมสภาแต่ล่ะครั้ง
นายกฯ ไม่เคยเข้ามาประชุม แล้วมีเรื่องอยู่ที่ ปปช. ไม่ต่ำกว่า 30 เรื่อง  
ผ่านผมตั้งหลายเรื่องรอที่จะให้ผมดำเนินการที่จะตั้งกรรมการขึ้นมา
อีกหลายชุด แล้วผมอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าแล้วที่ผ่ามมา  
มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไหม ถ้าจะพูดไปแล้วมันก็คือการเมืองดี ๆ    
นี ้ล่ะครับ การเมืองดี ๆ แล้วผมก็สร้างความเข้าใจแล้วกับน้องนุ่ง  
ความจริงมีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาของบผม
เกินกว่าสามล้าน จำนวนกว่าครึ่งนะครับ ผมให้ไปโดยผมไม่ได้มีส่วน  
ที่จะไปท้วงติงอะไรเลย บางส่วนเป็นงบฉุกเฉินที่ท่านมีความเดือดร้อน 
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ได้ติดต่ออะไรเข้ามา แล้วผมก็ให้ไป แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านครับ  
ท่านประธานสภาครับ ท่านก็ย่อมจะทราบดีว่านายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที ่ผ่านมาบางคนเป็นบางคนนะครับ บางท่านเรียกรับ              
เงินเปอร์เซ็นต์ จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วตั้งแต่
ผมมาดำรงตำแหน่ง 2 ปี ผมเคยทำอย่างนั้นไหม นี่คือผมก็เสียดาย
เสียใจด้วยว่าท่านไปใช้ทางการเมืองเข้ามาสภาท้องถิ่น ผมบอกท่านตั้ง
หลายครั้งแล้ว กราบเรียนท่านตั้งหลายครั้งว่าเราอย่าเอาการเมืองข้าง
นอกมาเกี่ยวข้อง พอมาเกี่ยวข้องขึ้นมาแล้ว ท่านก็เห็นไหมล่ะ ไปขน
คนเข้ามาพอขนคนเข้ามามันก็กระทบกับภาพลักษณ์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผมเล่นการเมือง ดำเนินชีวิตทางการเมือง 
ผมไม่เคยมีศัตรู แต่จะบอกให้ทราบนะครับ ผมอายุ 70 กว่าแล้วนะ
ครับ ไม่ใช ่เด ็ก ๆ แล้วผมมีหลักเหตุผลหลักคิดหลักการกระทำ  
หลักการทำงานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ผมกลับมาเล่น
การเมืองอีกครั้งหนึ่ง หลังจากผมหายไปเป็นเวลากว่า 10 ปี การที่
ท่านสุรพลเป็นห่วง ท่านก็มาดูเรื่องของ TOR สมมุติว่ามันผ่านนะครับ  
ท่านก็มาดูเรื่องของ TOR  ที่เราจะประกาศเงื่อนไขหาผู้รับจ้างในกิจกรรม
โครงการเหล่านี้ ก็ขอให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
ท่านเป็นผู้อาวุโส ท่านเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ท่านก็มาช่วยดูว่าทำอย่างไรจะได้ผู ้รับจ้างที่ มี
ผลงานที ่ม ีประสิทธิภาพในการที ่จะบริหารกิจกรรมตรงนี ้อ ันนี้                
ผมอยากเชิญท่านให้เข้ามาดู  ผมก็มีเท่านี้ครับท่านประธานครับ
ขอบคุณครับ 
มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านเกตศิริครับ 
 
เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก                   
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้ร่วมเข้าฟังทุกท่านนะคะ ดิฉันนางสาว
เกตศิริ จรรย์โกมล อำเภอภูเขียว เขต 1 ดิฉันขออภิปรายที่ท่านเสนอ 
โครงการโคมไฟฟ้าส ่องสว ่างในโครงการต ัวน ี ้ท ี ่ท ่านเสนอมา                          
มีผลกระทบในส่วนของดิฉันคือ งบประมาณในข้อบัญญัติของดิฉัน            
ถูกตัดทั้งหมด 3 ล้านบาท ดิฉันอยากจะถามฝ่ายบริหารนะคะ ว่าถนน
กับไฟฟ้าอันไหนมันสำคัญกว่ากัน และชาวบ้านส่งโครงการเข้ามา               
ก็เป็นความเดือดร้อน ท่านก็ยังตัดงบประมาณ และในปีพ.ศ 2565
ดิฉันก็ถูกตัดสามล้านบาทเช่นกัน และมาปี พ.ศ.2566 ก็ถูกตัดเช่นกัน
ดิฉันก็อยากจะขอความเห็นใจกับท่านสมาชิกทุกท่านผู้ทรงเกียรติ                 
ในส่วนของอำเภอภูเขียว ตำบลหนองตูม ตำบลผักปัง ไม่ได้รับการ
เหลียวแลจากการบริหาร หรือการเข้ามาดูแลพ่ีน้องชาวผักปัง หนองตูม               
นะคะ บาทเดียวก็ยังไม่ได้นะคะ ดิฉันอยากขอความเห็นใจกับสมาชิก
ทุกท่าน ให้ความเห็นใจให้ความเป็นธรรมกับเขตของตำบลผักปัง                  
ภูเขียว อย่างเช่นปี พ.ศ 2565 ขอสะพานเข้ามาก็ยังไม่ได้บ้านโนนเจริญ
ตำบลผักปัง เป็นความเดือดร้อนนะคะ ครั้งนี้ก็ขอถนนเข้ามา อยากจะ 
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สอบถามท่านว่าถนนที่ผุพังทั้งหลาย สำคัญกว่าไฟฟ้าหรืออย่างไร                 
เขตของดิฉันต้องการถนนค่ะ ไม่ต้องการไฟฟ้าแต่ก่อนก็เคยอยากได้
ท่านก็ลงไปสำรวจ แต่ก็ยังไม่ได้ คือมาครั้งนี้ คือเราต้องการถนนคะ
ไม่ใช่ต้องการไฟฟ้าก็อยากให้ท่านเมตตาพิจารณาเมตตาเขตของ                 
ดิฉันบ้าง และสมาชิกทุกท่านก็ขอเพ่ือน ๆ ทุกท่าน ที่นั่งอยู่ในที่ประชุม
แห่งนี้ก่อนที่ท่านจะลงมติต่าง ๆ ในมติครั้งนี้ก็ความขอความเมตตา                                       
ขอความกรุณาพื้นที่ของดิฉันบ้าง เพราะยังไม่ได้รับการเหลียวแลใด ๆ
เลยนะคะ ก็ขอขอบพระคุณค่ะ  
เชิญท่านนายกครับ 
 
ท่านผู้ เป ็นประธานที ่เคารพ ท่านเพื ่อนข้าราชการ ฝ่ายบริหาร                       
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ อยากจะบอกท่านผู้อธิบายที่นั ่งลงสักครู่             
ท่านลองไปถามตระกูลของท่านดูว่า ส.ส.อร่าม โล่ห์วีระ ในอดีตดูแล
อำเภอภูเขียวอย่างไร แล้วในขณะที่ท่านยังไม่เข้าไปตรวจสอบข้อมูล
เลยว่าในพื้นที่แต่ละอำเภอที่ได้ถนนลาดยางจากผมไป รวมทั้งอำเภอ  
ภูเขียว หลังสุดเมื่อประมาณสักสามเดือนที่ผ่านมา ทั้งหมด 5 สายทาง
แล้วนี่เข้ามาใหม่อีก 2 สายทาง รวมทั้งหนองบัวแดง 7 - 8สายทาง
ถนนลาดยางจากงบที่ผมขอไป ไม่นับรวมทั้งแหล่งน้ำที่เข้าไปอย่าง
มากมายครับ ทั ้งที่ป ูยางทั ้งอะไรต่ออะไรแต่ละแห่ง หลายสิบล้าน                    
ก็มีซึ่งผมเป็นคณะกรรมการน้ำตามที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้
เลือกผมเข้าไปเกือบ 140 แห่ง เพื่อเข้าไปบริหารจัดการในเรื่องของ
ความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนรวม ทั้งอำเภอภูเขียวของท่านด้วย
เพียงแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นการเมืองที่อยู่ตรงข้าม ทำตัวเป็น             
ตรงข้ามกับผมมาตั้งแต่ตระกูลของท่านโน่นหละ ในอดีตที่ผ่านมา
ตระกูลของท่านผมชุบเลี้ยงมานะ ไม่ใช่มาทวงบุญคุณที่นี่ แต่ว่าภูเขียว
หลังสุดที ่ประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 5 -6 ตำบล               
ที่อำเภอภูเขียวเพื่อแจ้งให้ทราบว่าโครงการถนนลาดยางโครงการ
ซ่อมแซมถนนต่าง ๆ มีกี ่สายทางผมไปดำเนินการให้ทั้งหมด แล้วท่าน
กลับไปย้อนในอดีตที่สภาจังหวัดสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่าน
มาการดูแลพี่น้องประชาชนเหมือนผมไหม ในงานบางอย่างผมบริจาค
เงินเองด้วยซ้ำไปเรื่องการท่องเที่ยวเรื ่องอะไรต่าง ๆ ผมบริจาคเงิน
ส ่วนต ัวมากมายมหาศาลเลย เม ื ่อไม ่ก ี ่ว ันมาซ ่อมศาลากลาง             
หนึ่งล้านแปดหมื่นบาท ก็มาขอจากมูลนิธิอร่าม โล่ห์วีระ ซึ่งมูลนิธิ
อร่าม โล่วีระ ก็ทำบุญทำกุศลมอบทุนการศึกษามากมายเต็มพื ้นที่
จังหวัดชัยภูมิร่วม 30 ปี ยังต้องมารับภาระพวกนี้ เพราะผมก็อยาก
เห็นบ้านเมืองสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้าน เป็นเมือง
น ่าอย ู ่ เป ็นเม ืองแห่งค ุณธรรม แล ้วส ่วนสำหร ับของท่านท ี ่ พูด                
เมื่อสักครู ่ก็เม่ือสักครูผ่มบอกท่านประธานกราบเรียนท่านประธานกับ
ท่านทั้งหลายว่าเนื่องจากผมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วงเงิน
ห้าสิบล้านเศษ ผมพูดจากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้แล้ว ว่าผมจะทำ 
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อย่างไร มันไม่ใช่ตัด แล้วกรณีหนังสือที่ขอระบบไฟฟ้ามาตั้งแต่คอนสาร
ยันเทพสถิต จากองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ เดี๋ยวท่านมาดูกับ  
ผมสิว่าโครงการนั้นมีความจำเป็นอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามก็กราบ
เรียนไปแล้วว่าห้าสิบล้านเศษ ๆ ผมจะดำเนินการให้ท่าน แม้กระทั่ง
ท่านรองนายกฯ ก็ไปประชุมอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก
ไม่ใช่ผมไม่สนใจผมก็เข้าไปดู จึงรู้ความจริงว่ามันก็จำเป็นจริง ๆ แล้วก็
โทรศัพท์คุยกับท่าน สจ.ทั้งสองคนสองท่าน บอกว่ามันไม่ใช่ตัดแต่มัน
เป็นการที่จะใช้โอกาสอีกลักษณะอย่างหนึ่ง ในการดำเนินการแล้ว          
เมื่อเข้าไปดูแล้วมันไม่ใช่ 1 กิโลเมตร แล้วมันกลายเป็น 3 กิโลเมตร  
ถ้าเอาสามคูณก็สามสามเป็นเก้าเท่ากับเก้าล้าน แต่ผู้ที่เสนอเข้ามาใหม่
เสนอเข้ามาสิบเอ็ดล้าน สิบเอ็ดล้านตัดสามล้านออกไปก็เหลือ           
แปดล้าน ซึ่งผมคิดว่าผมจะดำเนินการให้พี่น้องประชาชน เพราะว่า       
ทุกเขตเลือกตั้งมีความหมายอย่างยิ่งกับผม ผมเป็นนักการเมืองอาชีพ
ผมเล่นการเมืองตั้งแต่สมัยคุณพ่อท่านบางคน ยังเป็นน้องผมอยู่เลย
เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนท่านประธานว่าเรื่องทั้งหลาย ผมมาจาก
การเลือกตั ้งของพี ่น้องประชาชนเป็นผู้แทนราษฎรมาหลายสมัย
เพราะฉะนั้นไม่มีหรอกจะไปรังแกหรือเดียดฉันพี่น้องประชาชนในเขต
อำเภอเทพสถิต ผมมาเป็นผู้แทนราษฎร สมัยแรก ผมลากไฟฟ้าจาก
ตำบลโคกเริงรมย์ ของกำนันสุดท้าย เข้าวะตะแบก สมัยนั้นการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อ้างว่าทุกตำบลทุกหมู ่บ้านมีกระแสไฟฟ้าครบ 100
เปอร์เซ็นต์ ผมเป็นกรรมมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็ข้อเท็จจริงท่านผู้ว่าการไฟฟ้าโทรศัพท์         
ถึงนายอำเภอเทพสถิต ในขณะนั้นก็ได้รับทราบว่าไฟฟ้าจากโคกเริงรมย์   
ถึงเทพสถิต มันไม่มีตอนผมกลับมาจากกรุงเทพฯ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ใช้รถบรรทุกขนเสาไฟฟ้าตั ้งแต่โคกเริงรมย์ถึงวะตะแบก             
พ่ีน้องวะตะแบกรู้จักผมตั้งแต่ ห้า – หกสิบปีก่อน ผมรู้จักทั้งนั้นผู้หลัก
ผู้ใหญ่อยู่ในนั้นซึ่งพี่น้องชาววะตะแบกทราบเป็นอย่างดีเลย แล้วเขต
เลือกตั ้งเก่าของผมด้วยเทพสถิต แล้วการเลือกตั ้งที ่ผ ่านมาท่าน
ทั้งหลายก็อยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันมามีอะไรก็คุยกันมันไม่ใช่ว่าเป็น
เรื ่องคอขาดบาดตาย ดำเนินการให้ไม่ได้ แล้วเอาคนมาอย่างนี ้มัน
ยุติธรรมไหมมันจะดูหน้ากันอย่างไร ต่อไปในอนาคตเราจะอยู่กันอีก       
2 ปี ผมไม่หนักใจตรงนี้ท่านประธานเรื่องงบประมาณแผ่นดิน ผมไม่
หนักใจหรอก เพราะว่าผมมีความกว้างขวางในระบบเหล่านี้มาอย่างดี
และผมเป็นคนดี ผมของบประมาณมาพัฒนาจังหวัดชัยภูมิบ้านเกิด
เมืองนอนของผม ระดับ 50 ล้าน 100 ล้าน ผมว่าไม่ใช่เรื ่องใหญ่
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่มาตัด แต่เป็นการขอใช้หยิบยืมมาใช้ใน
กรณีที่มีความจำเป็น มันก็เหมือนให้ท่านภายในสามสิบวันอย่างนี้           
นี่ผมออกหนังสือด่วนไปแล้วถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ระยะนี้ก็มีเงินที่โอนมาพอสมควรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ก็มากมายเยอะแยะ แล้วท่านเห็นไหมผมไปเอาเปอร์เซ็นต์ ค่าโน้นค่านี้ 
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ผมให้ใครไป ผมก็ให้ไปเลยเพื่อน สจ. ส่วนหนึ่งก็เป็นอาชีพผู้รับเหมา        
ก็มาเอางานไป ผมไม่เคยขัดข้องเลยแล้วก็ไม่เคยไปถามว่าคุณจะให้
เปอร์เซ็นต์ผมเท่าไหร่อย่างไรแบบไหน ท่านก็รู้ดีคบกันมาตั้ง 2 ปีแล้ว
ในอดีตที่ผ่านมาใช่ไหม ก็ขอกราบเรียนท่านประธานเพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ  
เชิญท่านวรวุฒิ ประภามณฑลครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาครับ สมาชิกผู ้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ                
ผมนายวรวุฒิ ประภามณฑล สมาชิกวงการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเมือง เขต 3 นะครับ คือที่ประชุมกันวันนี้ คือไม่ได้มากล่าวหา
ท่านนะครับ ว่าท่านดำเนินการอย่างไรพวกเราไม่กล้าเข้าไปก้าวก่าย
การดำเนินการของท่านนะครับ แต่ว ่าข้อบัญญัติคือความจำเป็น
เร่งด่วนอย่างถึงที่สุดนะครับ แล้วพวกเราเห็นชอบข้อบัญญัติกันมา
หมดแล้ว ถ้าท่านมีความคิดเห็นว่าระบบไฟฟ้าโซ่ล่าเซลล์  มีความ
จำเป็นทำไมเราไม่ไปขอเงินอุดหนุนมาจากที่อื ่นมาทำ ทำไมต้องมา
หยิบยืมเงินจากข้อบัญญัติ ซึ ่งเป็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง
อย่างถึงท่ีสุด ผมมองว่าไม่ใช่การเมืองนะครับ วันนี้พี่น้องประชาชนเขา
เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจริง ๆ เขาถึงมาเข้ามาเขาไม่ได้มาฟรี ๆ เขา
มีค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ผมไม่ได้มองว่าการเมืองนะครับ วันนี้ผมมองว่า
เป็นความเดือดร้อนอย่างถึงที่สุดจริง ๆ ครับ ขอขอบพระคุณครับ 
มีท่านใดจะอธิบายอีกไหมครับ เชิญท่านทรายศิรินทร์ครับ 
 
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพค่ะ ท่านนายกข้าราชการทุกท่าน                    
แล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวทรายศิรินทร์ ภู่กันมาศกุลค่ะ                
ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนายกนะคะ จากการที่ท่านนายกฯ เล่าให้ฟังที่
ผ่านมานะคะ เป็นโครงการในอดีตท่ีบางที ทรายอาจยังไม่เกิดคะ เราก็
เลยไม่ทราบว่าท่านนายกฯ ว่าได้ทำโครงการอะไรมาบ้างแต่จะเล่า
ย้อนกลับไปค่ะเมื่อ 2 วันที่แล้วนะคะทรายก็จากการที่ได้เห็นข้อญัตติฯ 
ที่ 3 ที่วันนี้ที่เราจะรับหรือไม่รับกันก็แล้วแต่ค่ะ มันทำให้เรารู้เลยคะ
ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยตั้งคำถามเลยก็คือญัตติข้อเสนอของข้อบัญญัติทุก
ครั ้งที ่เราทำผ่านมาจากประชาคมของชาวบ้านค่ะ แต่วันนี ้การตั้ง
งบประมาณไฟฟ้า ถ้าวันนี้มีการอนุมัติการตั้งงบประมาณไฟฟ้านี้จริง ๆ 
ประชาคมจากชาวบ้านก็ไม่ได้ถูกเกิดขึ้นมาจะถูกรับร่างจากสภาค่ะ            
ก็อยากจะให้สมาชิกทุกท่านได้ลองพิจารณาดูค่ะ ว่าสิ่งที่กำลังจะทำจะ
ถูกต้องหรือเปล่าค่ะ แล้วก็เล่าให้ฟังย้อนกลับไปอีก ตอนที่ทรายได้รับ
หนังสือค่ะ ทรายก็ได้โทรคุยกับพ่ีสุวิทย์ ซึ่งก็ได้ประสานงานในเรื่อง
ของการดูพื้นที่ต่าง ๆ เพราะว่าพี่สุวิทย์จะลงไปดูพื้นที่ว่าเดือดร้อนมาก
แค่ไหนคะ รวมถึงได้คุยสายกับท่านนายกฯ ด้วยค่ะ ท่านนายกฯ ก็เลย
อธิบายให้ทรายฟังคะ ว่าการเหมือนที่ท่านนายกฯ ได้อธิบายเมื่อสักครู่
นะคะ ว่าการโอน 
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งบประมาณครั้งนี้เดี๋ยวเราจะไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้ โดยที่จะมีการ             
ทำสัญญาในรูปแบบพิเศษให้ อันนี้ทรายไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรคะซึ่ง
ท่านนายกฯ ก็บอกทรายว่าอย่าไปบอกใครนะ ซึ ่งทรายก็เล่าให้                
สจ.ปรัชญาฟังค่ะ ที ่ผ ่านมาโครงการของพวกเราค่ะ ได้ลงพื ้นที่             
สามล้านห้าแสนบาท สามล้านของปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมาค่ะก็
ต้องขอขอบคุณในโครงการที่ท่านนายกฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
เขตพื้นที่อำเภอเทพสถิตค่ะ แต่ว่าครั ้งนี ้สิ ่งที ่เราอยากจะยืนหยัด              
ต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างล่าง รวมถึงสมาชิก รวมถึงท่านนายกฯ 
เองค่ะ เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที ่เราเองลงพื้นที่            
ทุกวัน เราเดินหาเสียงทุกหมู่บ้าน เราเดินหาเสียงแจกบัตรให้ท่านนายกฯ 
ด้วยที่ผ่านมานะคะ พี่น้องในเขตพื้นที่ก็เลือกท่านนายกฯ เลือกทราย
ได้เป็น สจ.ทราย ก็อยากจะตอบแทนพี่น้องสมาชิกพี่น้องประชาชน
ด้วยการทำถนนเส้นที่ยากลำบากที่สุดในตำบลโป่งนกค่ะ ซึ่งการทำ
ถนนเส้นนี้ไม่ได้เป็นเส้นของ อบต. ไม่ได้เป็นเส้นของทางหลวงไม่ได้
เป็นเส้นของใครเลยค่ะ มันเป็นถนนเส้นของ อบจ.เองที ่เราต้อง
รับผิดชอบร่วมกันค่ะเส้นนี้ รวมถึงถนนเส้นอื่น ๆ ของ อบจ.นะคะ
ไม่ได้ถ ูกแก้ไขมาเป็นเวลากว่า 10 ปีค่ะ ซึ ่งว ันนี ้ เราเล ็งเห็นถึง
ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาของถนน อบจ. ทุกเส้นค่ะ ญัตติครั้งนี้
ถ้ามีการผ่านจริง ๆ พี่น้องสมาชิกที่ยกมือรับรา่ง ก็ขอให้พิจารณาดูค่ะ
ว่าถนนของท่านดีแล้วหรือยังค่ะ แล้วก็อยากจะฝากทุกท่านค่ะ ว่าการ
รับร่างครั้งนี้อยากจะฝากถึงท่านประธานสภาคะ ว่าจะขออนุญาตให้
การยกมือรับญัตติครั้งนี้ค่ะลงรายชื่อทุกท่านที่รับหรือไม่รับในระเบียบ
วาระการประชุม เพื่อให้เป็นหลักฐานชัดเจนในการดำเนินงานต่อไป      
ในอนาคตค่ะ แล้วก็วันนี้อยากจะฝากถึงท่านนายกฯ ค่ะ ว่ารักและ
เคารพท่านนายกฯ เหมือนเดิมคะ แต่ว่าที่ผ่านมาทรายไม่เคยเห็น            
ท่านนายกฯ เป็นศัตรูหรือเป็นอะไรทั้งสิ ้นที่ผ่านมาการทำงานของ  
พวกเราราบรื่นมาตลอดคะ แต่ครั้งนี้น่าจะเป็นการขอครั้งสุดท้ายจาก
ท่านนายกฯ คะ ว่าอยากจะให้พิจารณาญัตติตัวนี้อีกครั ้งหนึ ่งถ้า
พิจารณากันไม่ได้จริง ๆ ก็อยากจะให้ลองคุยกันก่อนที่เราจะยกมือรับ
ญัตติตัวนี้ค่ะที่ผ่านมาคุยกันไม่แน่ใจว่าพวกเราได้คุยอะไรกันหรือ  
เปล่าค่ะ แต่ว่าทรายได้คุยกับเพื่อน ๆ สมาชิกน้อยมากแล้วก็คิดว่า
อยากให้พวกเราเป็นปึกแผ่นอันเดียวกันคะ การเมืองใหญ่ อะไรเราไม่
เคยสนใจคะ เพราะว่าที่ผ่านมาเราเดินหาเสียงกันเองโดยที่พี ่น ้อง
ประชาชนได้เห็นหน้าเราชัดเจนคะ และคิดว่าพี่น้องประชาชนที่มา             
ในวันนี ้คะไม่ได้มาเพราะการเมืองใหญ่ แต่คือการทำงบประมาณ             
เก้าสิบแปดล้านตัวนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวเนื่องกับการเมืองใหญ่  มากน้อยแค่
ไหนค่ะ ก็ขอฝากให้ทุกท่านพิจารณาไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ 
เชิญท่านนายกครับ 
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ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านเพื ่อนข้าราชการ ฝ่ายบริหารท่าน
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ความจริงผู้ใหญ่ของผู้ที่อภิปรายลงไปสักครู่  
ในอดีตเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้านับมาสิบปี  
ก็คงอยู่ในสมัยที่ท่านพูด แล้วก็อยากจะถามว่าแล้วเอาหูไปนาเอาตา  
ไปไร่อย่างไร ถึงไม่ได้ทำอะไรเลยที่เทพสถิต ผมเป็นผู้แทนราษฎร
หลายสมัย เคยอยู่ในตำแหน่งสำคัญ ๆ ในกรรมาธิการงบประมาณบ้าง
อะไรบ้างพอสมควร เพราะฉะนั ้นหน้าที ่ที ่ผมทำอะไรมาต่ออะไร
มากมายมหาศาล บางอย่างก็ไม่ได้มาประกาศหรอก เพียงแต่อยากจะ
บอกว่าถ้าผมเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ป่านนี้สถานีรถไฟเข้ามาตั้งอยู่ใน
จังหวัดชัยภูมิแล้ว ถนน 4 ช่องจราจร ผมเอามาทั้งนั้นแต่อย่างไรก็ตาม
การเมืองมันมีคู ่แข่งการเมืองเขาบอกว่าทำให้มีศัตรูเพราะฉะนั้น            
คนดี ๆ เขาไม่มาเล่นการเมืองหรอก เขาห่างการเมืองไปพวกเรา            
มีกรรมมีเวรเรามาอยู่ในท่ามกลางการเมืองซึ่งจังหวัดชัยภูมิ  มีความ
ขัดแย้งกัน มีความขัดแย้งไปพูดโป้ปดมดเท็จ ไปพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่เขา
เล่าให้พี่ฟังหมด ใครไปพูด แล้วก็พูดต่อหน้าผมด้วย วันนั้นพ่ีลุงก็นั่งฟัง
อยู่หาว่านาย ก , นาย ข ไปด่าคนนั้นคนนี้ด่าผู้หลักผู้ใหญ่ ผมก็ไม่
อยากจะพูดที่นี่ ๆ คือสภาอันทรงเกียรติของพวกท่านทั้งหลาย ก็ให้
ทางข้างล่างให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย ในฐานะที่ทำงาน
ร่วมกับผมมา 2 ปีกว่า แล้วตัดสินใจเอาก็แล้วกันนะครับ ว่าจะรับ
หรือไม่รับ ขอบพระคุณครับท่านครับ 
เชิญท่านสุรพลครับ 
 
ครับท่านประธานสภาที่เคารพครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ท่านหัวหน้าส่วนราชการ เพื ่อนสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมนายสุรพล ชาตะคุ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขตอำเภอหนองบัวระเหว
ครับท่านประธานที่เคารพครับ ก็ได้รับฟังนะครับ การชี้แจงของทาง
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ จริง ๆ ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง
นะครับ ที่เป็นข้อห่วงใยนะครับ ของพ่ีน้องประชาชนนะครับ คือเราได้
ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงนะครับ  
ซึ่งในส่วนตรงนี้นั้นนะครับ ผมเคยเสนอในสภาแห่งนี้มาหลายสมัยนะครับ
อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราได้มีเครื่องสูบน้ำระยะไกล
พร้อมระบบส่งนะครับ เพราะตอนนี้นะครับ ในประมาณ 2 อาทิตย์                    
ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าพื้นที่ไปกับท่านที่ปรึกษาฯ ท่านผู้ว่าฯ กอบชัย
นะครับ ก็หลายตำบลหลายหมู่บ้านนะครับ ที่ยังรอเครื่องสูบน้ำแรงดัน
สูงตรงนี้นะครับ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ท่านนายกองค์การ
บริหารจังหวัดได้นำเข้ามาในการที่จะโอนไปทำรายการใหม่  ในส่วน
ตรงนี้นะครับ ผมอยากให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หา
แนวทางนะครับ ในการที่จะจัดซื้อเครื่องตรงนี้ด้วยวิธีไหนก็ช่างนะครับ
อยากได้สักอย่างน้อย ๆ สักชุด 2 ชุด ครับท่านนายก เพราะตอนนี้               
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ก็ยังรอหลายหมู่บ้านนะครับ ที่เกิดภัยแล้งที่ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคนะครับ
อย่างตำบลวังตะเฆ่ ก็ส่งมาถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำได้
ประมาณสัก 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ไม่มีน้ำนะครับ ตอนนี้ก็รอเครื่องอยู่
นะครับ ก็อยากให้ท่านได้แก้ไขปัญหาในส่วนตรงนี้แล้วก็เรื่องประการ
สำคัญที่สุดนะครับ ในส่วนที่ท่านนายกได้ชี้แจงไปนะครับผมนั้นอยาก
เสนอให้ท่านประธานสภานะครับ ได้พักประชุมสักแป๊บหนึ่งครับ           
ไม่เกินสัก 5 นาท ีผมนั้นอยากให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้ลงไปพบปะพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างล่างนะครับ จะได้จบครับ ว่าท่าน
ก็มีเจตนาที่จะหางบประมาณในส่วนอื่นมาทดแทนมาชดเชยในส่วนนี้
อยากให้พี ่น้องได้สบายใจและสภาแห่งนี้  ก็จะได้ทำหน้าที ่นะครับ  
อย่างเต็มกำลังนะครับ อยากเสนอท่านประธานครับ 
ครับเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
ท่านผู้เป็นประธานสภาที่เคารพ ท่านเพื่อนข้าราชการ ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ สูบส่งน้ำระยะไกล ต้องขอขอบคุณท่านสุรพล
ไม่ใช่ซื ้อชุดเดียวนะครับ ท่านครับซื ้อไม่ต่ำกว่า 15 ชุด เพราะว่า
เฉพาะวงแหวนน้ำที่ทำไว้กับท่านผู้ว่าฯ โสภณได้ยื่นให้กับรองนายก                   
พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ ไปแล้วรวมทั้ง Smart water management          
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะมาวัดระดับน้ำตามพื้นที่ต่าง ๆ ในป่าเขา
ลำเนาไพรตามลำธาร ห้วยหนองคลองบึง ท่านกอบชัย บุญอรณะ       
ได้ตะเวนเข้าไปในพื้นที่ทั้งหมดแล้วในจังหวัดชัยภูมิ แล้วโดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งในพื ้นที ่อำเภอหนองบัวระเหว และทุกครั ้งที ่ท่านออกมา                                   
ท่านก็มาแจ้งให้ผมทราบ จึงเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
เพราะว ่าระบบชลประทานในพื ้นที ่ของเราใน 8 ล ้านไร่  เรามี
ชลประทานเป็น 300,000 ไร่ แม้กระทั ่งในพื ้นที ่ชลประทานเอง                  
ก็แล้งซ้ำซาก อย่างอำเภอเกษตรสมบูรณ์น้ำ ผ่านตัวเมืองเกษตรสมบูรณ์
เลยนะครับ แต่ว่าห่างไป 20 กิโลเมตร ก็แล้งซ้ำซากเป็นปรากฏการณ์
อย่างนี้เกิดขึ้นพอสมควรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในขณะเดียวกันขณะนี้
ท่านไกรสร กองฉลาด ท่านเป็นประธานคณะกรรมการน้ำลุ่มน้ำชี -        
น้ำมูลนะครับ ผมเป็นรองประธานมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
น้ำเป็นกรรมการร่วมกันเกือบ 50 คน เพราะฉะนั้นเราถกถึงปัญหานี้
มาโดยตลอดแล้วเห็นว่าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  มันมีความจำเป็นจะต้อง
ดำเนินการเร่งด่วน คือเราจะต้องทำแก้มลิงในพื้นที่ต่าง ๆ ไว้สำรองใน
การที่จะเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในขณะเดียวกันสูบส่งน้ำไกลระยะไกล
จำเป็นต้องใช้ไม่ต่ำกว่า 15 ชุด ลงเข้ามาจัดการติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ
ตามจุดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในการลำเลียงน้ำปริมาณน้ำทั้งหลายเข้า
ไปในพื้นที่เพาะปลูก เพราะฉะนั้นผมให้ความสำคัญกับเรื ่องนี้ต้อง
ขอขอบคุณกับท่านสุรพลด้วย ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ เป็นคนที่มี
ความน่ารัก แล้วเป็นคนน่าเชื่อถือได้พอสมควร ในเรื่องประสบการณ์
ในการทำงานนะครับ ผมก็บางทีท่านก็อธิบายบอกผมหลายเรื่อง  
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เราก็ย ึดเอาตรงนี ้เป ็นหลักในการทำงาน เพราะถือว ่าท่านเป็นผู ้มี
ประสบการณ์ในเรื่องน้ำคนหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิอย่างไรก็ตามท่านครับ 
เรื่องนี้ให้  เป็นเรื่องของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตัดสินใจก็แล้ว
กันนะครับขอบคุณครับ 
มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษครับ 
 
ประธานสภาที่เคารพท่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ห ัวหน ้าส ่วนราชการ เพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ุกท ่านครับ                  
นายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ แก้งคร้อ เขต 2 ในนามสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขตอำเภอแก้งคร้อ ท่านประธานครับ ที่จริง
แล้วผมนั่งฟังนะครับ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายนะครับ
เกี่ยวกับงบประมาณที่ทางคณะผู้บริหารนะครับ ได้โอนปรับลดเพื่อจะ
ไปนะครับ ดูแลในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างหลายพื้นที่  ผมก็นั่งดูนะครับ      
ในเอกสารอำเภอแก้งคร้อ , อำเภอคอนสวรรค์ ไม่มีสักต้นเดียว แต่ก็
ไม่ติดใจแต่ก็ฟังดูแล้วนะครับ หลายเขตพื้นที่เพิ่งจะทราบวันนี้นะครับ
ว่าทางท่านนายกฯ เนื่องจากงบพิเศษนะครับ หลายเขตขนาดแก้งคร้อ     
เองนะครับ ผมคิดว่าผมก็น่าจะใกล้ชิดกับทางท่านนายกอร่าม โล่ห์วีระ             
ขออนุญาตเอ่ยนามโครงการต่าง ๆ ที ่ผมเคยอภิปรายในสภาอัน               
ทรงเกียรติแห่งนี้ หลายโครงการยกตัวอย่างเช่น โครงการถนนสายนะครับ 
ตำนานสระแต้ – หนองผักหลอดจนป่านนี้นะครับยังไม่ได้รับงบประมาณ
เลยถามว่าผมเดือดร้อนไหม ผมเดือดร้อนมากที่จริงแล้วนะครับ คนที่
เดือดร้อนมากกว่าผมก็คือพี่น้องประชาชน แต่ก็ได้ปรึกษาหารือทาง
คณะผู้บริหารมาโดยตลอดนะครับ ว่าทำอย่างไรถ้าใช้งบประมาณ
เพียงน้อยนิดก็แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สำเร็จเพราะว่าพ้ืนที่ที่ผมนำเรียน
นะครับ ว่าปัญหาความเดือดร้อนของถนนเส้นนี้นะครับ มันต้องใช้
งบประมาณเป็น 10 ล้าน แต่ก็ดีใจในเขตพื้นที่หลายพื้นที ่อย่างที่             
ผมนำเรียนต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่าน ได้งบประมาณพิเศษทั้ง ๆ  
ที่อำเภอแก้งคร้อ , อำเภอคอนสวรรค์ เมื ่อฤดูกาลที ่ผ ่านมาได้เจอพายุ                     
เตี้ยนหมู่พื้นที่ถนนหนทางไม่เฉพาะพื้นที่ถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปา
โดนตัดขาดหมดทำความเสียหายนะครับ หลาย 10 ล้านบาท แต่มาดู
วันนี้โครงการไฟฟ้า 98 ล้าน ไม่มีครับอำเภอแก้งคร้อ , อำเภอคอนสวรรค์ 
แต่ก็ไม่เสียใจครับ ในส่วนของข้อบัญญัติงบประมาณในเขตพื้นที่ของ
อำเภอแก้งคร้อ , อำเภอคอนสวรรค์ ก็โดนโอนนะครับ ปรับโอนไปเพ่ือ
จะไปตั้งรายการใหม่โครงการไฟฟ้าเพื่อให้พี่น้องประชาชน เพื่อให้           
พี่น้องสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลายอำเภอนะครับ ที่มีไฟฟ้าแสงสว่างให้          
พี ่น้องประชาชนมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้                
ก็บอกว่าพื ้นที ่ของเพื ่อนสมาชิกหลายเขตนะครับ ต้องการไฟฟ้า
เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุนะครับ แต่ก็มาวันนี้นะครับ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
หลายท่านนะครับ ก็บอกว่าไฟฟ้ายังไม่จำเป็นเขตผมอำเภอแก้งคร้อ ,  
อำเภอคอนสวรรค์นะครับ ความจำเป็นไม่ใช่ว่าเฉพาะถนนหนทาง 
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ไฟฟ้าน้ำประปาทั้งนั้น แต่ทำยังไงได้ครับ พอดูงบประมาณองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีเพียงเท่านี้ ทำอย่างไรเพื่อนสมาชิกก็บอกว่า
ทำอย่างไรพวกเราเป็นกลุ่มไม่แตกแยก แต่ความคิดแตกต่าง ผมไม่ว่ากัน
แต่พวกเราอย่าแตกแยกโครงการอะไรต่าง ๆ นะครับ กระทบกระเทือน
เพื่อนสมาชิกทุกเขตพื้นที่ แต่ว่าผมก็ยังติดใจอยู่นะครับ ว่าพื้นที่หลาย
พื้นที่มีงบประมาณพิเศษ ถามท่านเลขาสมปอง ขออนุญาตเอ่ยนาม
ถามท่านสุทธิชัย พรหมกุดตุ ้ม เพื ่อนสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนาม    
อำเภอคอนสวรรค์ครับ ผมได้ไปลงพ้ืนที่ช่วยน้ำท่วม ถนนตัดขาดไฟฟ้า
ไม่มีใช้จนปัจจุบันนะครับ อำเภอแก้งคร้อ , อำเภอคอนสวรรค์ ไม่เคย
ได้งบพิเศษกับเขาเลยครับท่านประธานครับ ถามว่าเสียใจไหมนิด ๆ
ครับ แต่ก็พอทำใจได้ท่านประธานแต่ทุกครั้งนะครับ ที่ในสภาอันทรงเกียรติ
แห่งนี ้นะครับ ร่วมกันนำเสนออภิปรายนะครับ เกี ่ยวกับโครงการ
ปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน เราก็อยากนำเสนอเช่นกัน
เพราะว่าอำเภอแก้งคร้อนะครับ เดือดร้อนจริง ๆ แต่ก็เห็นเพื ่อน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้อภิปรายปัญหาทุก ๆ เขตพ้ืนทีเ่หมือนกัน
นะคร ับท ่านประธาน ก ็ เข ้าใจพอเข ้าใจถามว ่าหลายคนนะครั บ                     
เพื ่อนสมาชิกได้โทรถามผมนะครับ ว่าข้อบัญญัติได้โดนปรับโอน         
ท่านจะว่าอย่างไร ผมก็บอกผมก็มีหน้าที่ชี้แจงพี่น้องประชาชน แต่ผม
เชื ่อมั ่นนะครับ ศักยภาพของคณะผู้บริหารชุดนี ้โดยการนำของ           
ท่านนายกอร่าม โล่ห์วีระ เชื่อมั่นนะครับ ในการประสานงบประมาณ
รอนิดหนึ่งนะครับ ผมว่าแต่ว่า 4 ปี ถ้าไม่มีความคืบหน้าอย่างไร         
นะครับ เราถึงพิจารณาคนใหม่ท่านประธานครับอันนี้ตรง ๆ เลยครับ
เพราะว่าน้อง ๆ  เพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับ หลายเขตพื้นที่ 36 ท่าน 
36 เขต ก็คงจะเจอปัญหาเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชน
ปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาใหญ่อย่างไรนะครับ คนที่จะพึ่งได้ก็คือ  
สจ. แม้กระทั ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนะครับ ด้วยกัน อบต.
เทศบาล มีปัญหาอะไรนะครับ สจ. ช่วยงบประมาณหางบประมาณ    
มาหน่อย เพราะว่าแท้ที่จริงคนที่อยู่ในองค์กรนะครับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นองค์กรนะครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเราทราบ
ดีนะครับ ว่างบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เรามี
เท่าไหร่ถึงจะประมาณ 1,400 กว่าล้าน แต่เงินนะครับ ค่าตอบแทน
เงินเดือนนะครับ เพื่อนสมาชิกอะไรต่าง ๆ นะครับ ก็ตกไป 700 - 
800 ล้าน ที่จะมาบริหารก็เพียงน้อยนิด เห็นใจเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
อำเภอแก้งคร้อ วันนี้ที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับ ไม่ใช่ว่านะครับ       
ไม่เห็นใจเพื่อนสมาชิก เพียงแต่ว่าในเมื่อภาวะนะครับ เศรษฐกิจอย่าง
นี้งบประมาณอย่างนี้นะครับ เราจะมีแนวทางอย่างไรนะครับ ที่จะ
ช่วยกันจรรโลงหรือว่าหาทางแก้ไขช่วยกัน ถ้าจะมองคิดถึงว่าฝ่ายบริหาร       
มีหน้าที่ไปหางบประมาณมาไม่รู้ ฉันไม่รู้ พี่น้องประชาชนเดือดร้อน          
ผมต้องเอาพี่น้องประชาชน มาอย่างอยู่ข้างล่าง ผมถามแก้งคร้อนะครับ      
ไปอ่านประวัติดูนะครับ เรื่องจัดม็อบนะครับ เพ่ืออะไรเพื่อจะมากดดัน 

/ผู้บริหาร... 



๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายวรฉัตร พงศ์ธีระดุลย์  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารนะครับ ผมดูแล้วงบประมาณเท่านี้ต่อให้ร้องอย่างไรนะครับ 
ไม่เป็นผลหรอก เพราะว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนที่เขตพื้นที่ก็ได้โทรศัพท์
นะครับ ปรึกษาเบื้องต้นปรึกษาหารือนะครับ ส่วนตัวตลอดเวลา แต่ว่า
ถามว่าเอาพี ่น้องประชาชนเข้ามาอย่างนี้  ผมไม่เห็นด้วยนะครับ               
มันไม่ใช่ยุคไม่ใช่สมัย แล้วการนำพี่น้องประชาชนเข้ามานี่คือมาก็อ้าง
ว่าเขาเดือดร้อน ทุกเขตพื้นที่ถ้ามากันหมดนะครับทั้งจังหวัด 36 เขต
นะครับ เดือดร้อนกันหมดผมดูแล้วภาพไม่สวยจังหวัดชัยภูมิเราไม่เคย
มีอย่างนี้ผมก็หลายสมัยเหมือนกันนะท่านประธานครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่ง
นะครับ ทำอย่างไรนะคร ับ เป็นหน้าเป็นตาขององค์การบร ิหาร            
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ เราต้องช่วยกันถ้าตราบใดนะครับ ที ่เอาพี ่น้อง
ประชาชนนะครับ มามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของเพื่อนสมาชิกไม่มี
ทางครับแก้ไขไม่ได้คอยดูนะครับ จากนี้ไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิเราจะเป็นปึกแผ่นไหมฝากท่านประธานนะครับถึงท่านนายกนะ
ครับ ว่าเข้าใจเหตุผลส่วนตัวกระผมเองอำเภอแก้งคร้อทั้ง 3 เขต เห็น
ด้วยนะครับ ที่ทางคณะผู้บริหารจะดำเนินการเกี่ยวกับโครงการนะ
ครับ ไฟฟ้าส่องสว่างให้พ่ีน้องประชาชนครับ ขอบคุณครับ 
มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับเชิญท่านวรฉัตร ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกทุกทา่น
นะครับ และหัวหน้าผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมวรฉัตร พงศ์ธีระดุลย์ 
สมาชิกสภาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขต 3 นะครับ ในญัตตินี้ที่ขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ญัตตินี ้ผมโดนลดไป 3 ล้าน              
นะครับ ทั ้งนี ้โครงการทั ้งหมดในโครงการที ่ทำถนนชาวบ้านเขา
เดือดร้อนมาจึงทำผ่านประชาคมเกิดขึ ้นนำเรื ่องสู่  อบต. เทศบาล          
แล้วก็มายื่นเป็นข้อบัญญัติโครงการทุกโครงการที่นำมาทำข้อบัญญัติ
นะครับ มันเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยตรงซึ่งเขาให้ สจ. เป็น
กระบอกเสียงแทนนะครับ ผมอยากให้ผู้บริหารแล้วก็เพื่อน ๆ สมาชิก
ทุกท่านนะครับ เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันตอนนี้คือถนนซึ่ง
เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ อบจ. เราที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 2 ปี
สมาชิกทุกท่าน พยายามขอเครื ่องจักรของบประมาณไปพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นในเขตพื้นที่ของตัวเองกว่า 2 ปี ก็ไม่เกิดการ
พัฒนาอาจจะมีติด ๆ ขัด ๆ บ้างทั้งนี้ผมเล็งเห็นว่าอยากให้นำงบประมาณ
จุดนี้ไปดูแลเรื่องถนนให้มากกว่า ที่จะเอาไฟฟ้านะครับ เพราะว่าการ
เดินทางคมนาคมไปไหน ถ้าถนนดีแล้วอุบัติเหตุ ผมเชื่อว่าจะลดน้อยลง 
ที่ผ่านมาก็เขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับ มีข่าวเรื่องถนนพังแล้ว
เกิดการเสียชีวิตขึ้นก็เพราะว่าถนนที่มันผุพังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา
แต่ถ้าขอเครื่องจักรไปแล้วก็ต้องรอคิว ต้องใช้เวลาในการนำเครื่องจักร
ขนย้ายเข้ามานะครับ สจ. ตอนนี้ในเขตพื้นที่เกษตรสมบูรณ์ ยังเหลือ
คนเดียวนะครับ ทีนี้ผมอยากขอท่านนายกนะครับ ชาวเกษตรสมบูรณ์ 

/คะแนน... 



๒๔ 
 

 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายปรัชญา แต่งทรัพย์  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายอร่าม โล่ห์วีระ   
นายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเสียงของท่านนายกฯ มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ ผมอยากให้
ท่านนายกฯ พิจารณาด้วยนะครับ อยากให้เล็งเห็นถึงเกษตรสมบูรณ์
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
มีท่านใดจะอภิปรายเชิญท่านปรัชญาครับ  
 
เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด         
ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
กระผมนายปรัชญา แต่งทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำเภอเทพสถิต เขต 1 ครับ วันนี้กระผมอยากหารือท่านประธานผ่าน
ไปถึงท่านนายกฯ นะครับ ในส่วนของงบประมาณสายทาง อบจ 
ตำบลห้วยยายจิ๋วครับ สายทางบ้านห้วยยายจิ๋วถึงบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
นะครับ ได้ตั ้งงบประมาณไว้แล้วแต่ถูกโอนลดงบประมาณนะครับ                
ไปทำไฟฟ้าโซล่าเซลล์ทั้งที่พ่อแม่พี่น้องของกระผมนะครับ ในพื้นที่รอ
มาเป็นสิบ ๆ ปีนะครับ ในการซ่อมแซมถนนในครั้งนี้โดยการโอนลด
งบประมาณในครั้งนี้นะครับ ไม่ถาม สจ. และพ่อแม่พี่น้องของผมเลย
สักคำว่าอยากได้ไฟฟ้าหรือว่าอยากได้ถนนครับ ความเดือดร้อนในครั้งนี้
ครับ ถนนสายนี้มีการสัญจรไปมาครึ ่งตำบลห้วยยายจิ ๋วครับหรือ
มากกว่า 10 หมู ่บ้านนะครับ ก็อยากจะฝากท่านนายกฯ ครับได้              
เห็นถึงปัญหาของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านของผมด้วยนะครับ ก็สุดท้ายนี้
ก็ขอวิงวอนพี่ สจ. ด้วยกันในการพิจารณางบประมาณข้อบัญญัติใน 
ครั ้งนี ้ครับในความเดือดร้อนของพี ่น้องประชาชนของเราครั บเป็น            
หลักครับ ก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบพระคุณครับ 
เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
ท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนข้าราชการ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา        
ผู้ทรงเกียรติ ผมบอกไป 3 ครั้งแล้วนะครับ ท่านประธานครับไม่ใช่        
ไม่ทำนะครับ ทำทั้งสองอย่างนั่นแหละ แล้ววันไหนที่ผมเข้าไปทำ   
ท่านกรุณาเอาชาวบ้านที่มาวันนี้มาต้อนรับผมหน่อย แล้วถ้าท่านจะ
เล่นแบบนี้อีก ผมมีคนของผมเยอะเหมือนกัน ท่านอย่าไปวางตัวเป็น
นักเลงใหญ่ ผมเล่นการเมืองตั้งแต่ท่านยังไม่เกิด ท่านผู้ทรงเกียรติ           
ท่านเล่นเอาคนมาพูดในที่ประชุม หน้าที่ประชุมและหน้า อบจ. ท่าน
เอารถเหยียบเข้าไปในสนามของผม และผมปลูกหญ้าไว้วันหลังถ้าจะ
เล่นกันแบบนี้ท่านบอกผมก่อนสิ ผมบอกตั้งหลายครั้งว่าผมจะทำถนน
ให้ท่านไม่งั้นจะไปประชุมมาได้อย่างไงนายกฯ สำราญก็รับรู้เรื่องนี้แล้ว
เราก็เลยบอกว่ามัน 3 กิโลเมตร ทำทั้งหมดเลยได้ไหมแล้วก็พูดกัน
เพราะว่าผมก็เห็นความเดือดร้อนแล้วไม่ใช่ไม่ทำ ท่านอย่าไปคิดว่า          
ผมไม่ทำ เราคบกันมา 2 ปีกว่า ท่านขออะไรมีไหมผมไม่ให้ ผมก็ดูแล
ตามอัตภาพ ทั้งท่ีงบประมาณของเรามีน้อยนิดแล้วเมื่อมันมีเหตุการณ์
อย่างนี้เกิดข้ึนผมยังไม่สบายใจเลยว่าจะมองหน้ากันอย่างไร                  
 

/ผู้ใหญ่... 



๒๕ 
 

 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านประธานครับ ให้ทางน้อง ๆ ครับตัดสินใจเอาขอบพระคุณครับ
ท่านครับ 
เชิญท่านชาญณรงค์ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่เคารพครับ
ผมชาญณรงค์ ผดุงขวัญ สมาชิกสภาจังหวัด เขตอำเภอภักดีชุมพล
เพ่ือน ๆ สมาชิกนะครับ ด้วยความเคารพวันนี้ทราบว่าเหลือเพียง 33 ท่าน 
ได้ลาออกจากสมาชิกเพื่อสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นอีก          
1บันไดขั้นนะครับ ด้วยความเคารพเหตุการณ์วันนี้นะครับ ผมในฐานะ
สมาชิก 33 ชีวิต ที่เหลืออยู่ผมมีความรู้สึกไม่สบายใจเอาเลยนะครับ
ด้วยความเคารพเหตุผลที่ไม่สบายใจนะครับ ฝากท่านประธานนะครับ
ถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ขออนุญาตนะครับ เอ่ยนามท่านพี่ชายที่เป็น
หลายสมัย ท่านอภิสิทธิ์นะครับ ผมก็เพิ่งทราบนะครับ ว่ามีงบพิเศษ  
ในเสาไฟครั้งนี้นะครับ อย่าว่าแต่แก้งคร้อไม่ได้ครับ ภักดีชุมพลก็ไม่ได้ครับ
หลายครั้งที่ผมอภิปรายในสภาฯ แห่งนี้ ว่าภักดีชุมพลเป็นเมืองไกลปืน
เที่ยงส่วนหนึ่ง เป็นอำเภอที่แสนไกล ถามว่าหลายเหตุการณ์นะครับ 
จนมาถึงวันนี้ก็เห็นเพื่อน ๆ ที่โดนตัดลดงบประมาณนะครับ ก็เห็นใจ 
ส่วนหนึ่งก็ชัดเจนนะครับ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ พ่ีอภิสิทธิ์ แก้งคร้อ
ยืนยันว่าสนับสนุนนะครับ ในการตัดงบประมาณครั้งนี้ ขอโทษนะครับ
โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งความไม่สบายใจของผมนะครับ 
พี่น้องที่มาอยู่ด้านล่างนั้นคือความเดือดร้อน สิ่งหนึ่งอยากจะนำเรียน
ว่าระเบียบการที่เป็นข้อบัญญัติแล้วนะครับ ขออนุญาตนะครับ ศึกษา
ท่านที ่รู ้ช ่วยตอบผมด้วยนะครับ ว่าการทำเป็นข้อบัญญัติคือเป็น
กฎหมายใช่หรือไม่นะครับ เป็นกฎหมายที่ทำถ้าเทียบกับสภาผู้แทน 
ราษฏรนะครับ ขออนุญาตนิดหนึ่งก็เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี              
ซึ ่งจะต้องทำตามแผนนั้น ๆ ตรงนี ้ตามความเข้าใจของผมนะครับ               
แล้วคราวนี้งบประมาณที่โอนลดโอนเพ่ิมนี้นะครับ ส่วนหนึ่งก็ชาวบ้าน
นะครับ โดยเฉพาะพวกเราใน 33 ท่าน ในวันนี้ก็ได้ไปชี้แจงว่าเราจะ
ได้อะไรจากการทำข้อบัญญัตินะครับ ผมเข้าใจฝ่ายบริหารนะครับ                
ว่าขอยืมก่อนนะครับ ตรงนี้ผมเข้าใจแต่ชาวบ้านพอได้ฟังเสร็จนะครับ 
ก็คือสิ่งที่เขาจะได้อยู่แล้ว มาวันนี้ไม่มีการชี้แจงให้เขาได้เข้าใจในสิ่งที่
เขาควรจะได้นะครับ เพียงตรงนี้เอง ก็ขออนุญาตนะครับ สนับสนุน
แนวความคิดของพี ่ส ุรพลนะครับ ส่วนหนึ่งอยากจะให้ลงไปชี ้แจง               
กับชาวบ้านนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับ ขออนุญาตเสนอนะครับ ในที่
ประชุมส่วนจะว่ายังไงก็จำเป็นครับเพราะว่าเงินเดี ๋ยวท่านครับ                  
ขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับ อีกนิดเดียวนิดหนึ่งครับ เพราะว่างบประมาณ
ในครั้งนี้นะครับ ใช้จำนวน 97 ล้านขอโทษนะครับ 98 ล้าน มันเป็นเงินที่
เยอะ ผมก็ไม่เคยมีหรอกครับเงิน 98 ล้านนะครับ ด้วยความเคารพ
ครับท่านครับ  
 

/นายกฤษฎา... 
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นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายอร่าม โล่ห์วีระ   
นายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายวรวุฒิ ประภามณฑล  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 

ครับเชิญท่านนายกครับ  
 
ครับท่านประธาน ผมรับผิดชอบคำพูด ผมรับผิดชอบคำพูดแล้วมันก็
ต้องมาพิสูจน์กันตอนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอนาคต คือการที ่มากดดันใน
ลักษณะอย่างนี้จังหวัดชัยภูมิ มันไม่เคยเกิดขึ้นหรอก ผมถึงอยากจะ
สร้างข้อสังเกตว่าคนเราลืมอะไรลืมได้แต่อย่าไปลืมตัว ผมเล่นการเมือง
ใช้ชีวิตทางการเมืองมามากกว่า 40 ปี มากกว่าอายุบางคนที่เข้ามานั่ง
อยู ่นี่  เพราะฉะนั ้นมันทำอย่างนี ้ม ันหักหน้า  แล้วคนอย่างผมนี่                   
ผมรักษาเกียรติยศใช้ชีวิตการเมืองผ่านมาทุกสนาม และภักดีชุมพล 
ผมเป็นคนตั้งขึ้นมา คุณไม่ดูประวัติ เพราะฉะนั้นผมไม่ได้มีความรู้สึก
แตกต่างจากท่านเลย เพียงแต่ว่าผมบอกหลายครั้ง แล้วผมจะทำทั้ง 2 อย่าง
แล้วคุณก็ดูก็แล้วกันว่าผมรับผิดชอบคำพูด แล้ววันที่ผมทำถนนอาจจะ
ทำเร็ว ๆ นี้ก็ได้ก็กรุณาเชิญคนที่มาวันนี้ต้อนรับผมด้วย อยู่ที่เกิดเหตุ   
ที่ถนนตรงก่อสร้าง ผมทำมาเยอะแล้วในบ้านเมืองของเรา ผมทำมา           
ผมปิดทองหลังพระมาเยอะแยะ ผมไม่พูดบางคนไม่เคยเช็คประวัติผม
นึกว่าผมพูดเล่น ๆ บางอย่างมันเล่นได้ แต่บางอย่างอย่าเล่น เพราะว่า
ผมไม่อยากจะให้มันร้าวฉานมากกว่านี้บ้านเมืองมีขื่อมีแป ผมเป็นคน
ตั้งสติได้ไม่งั ้นไม่มายืนอยู่ตรงนี ้หรอกครับ ท่านทำอะไรท่านคิดถึง
ศักดิ์ศรีของคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ บางอย่างนึกอยากจะทำอะไร          
ก็ขนคนมาอะไรต่ออะไร มันเป็นเรื่องหยามศักดิ์ศรีกัน จังหวัดชัยภูมิ
มันไม่มีใครยิ่งใหญ่หรอกครับ มันมีแต่คนธรรมดาอย่าคิดว่ายิ่งใหญ่มาก
แล้วผมก็ไม่ปฏิเสธในการเป็นศัตร ูก ับคน ไม่ปฏิเสธหรอกครับ
เพราะฉะนั้นก็ให้น้อง ๆ ก็ตัดสินใจเลยท่านประธาน ผ่านไม่ผ่าน             
ก็แล้วแต่ท่านทำงานการเมืองมาถึงขนาดนี้แล้วไม่ได้ตกอกตกใจหรอก 
ผมไม่ใช่มด แต่ผมกัดเจ็บกว่ามด ท่านอย่าคิดว่าผมไม่มี วุฒิภาวะ             
ผมมีเพียงแต่ว่าเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรเท่านั้นเราจะจบลงกันด้วยยังไง
ไม่มีปัญหาสำหรับผมร้อนหนาวผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมบอก
แล้วไงก่ีครั้งแล้วท่านประธานว่าผมทำทั้ง 2 อย่างถ้าผมไม่ทำสิแล้วเรา
ก็จะทำงาน ต่อไปอีกเกือบ 2 ปีแล้วจะทำงานอย่างไร จะอยู ่กัน
อย่างไร จะจบลงกันได้อย่างไร ผมก็มีแค่นี้ท่านประธานครับ 
เชิญท่านวรวุฒิ ประภามณฑล ก่อนนะครับ 
 
พอผมจะขอพ่ีอภิปรายก็ไฟฟ้าตกพอดีนะครับ อย่าเคร่งเครียดกันนะครับ
วันนี้นะครับ ผมมีเอกสารที่จะแจกให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในที่ประชุมนี้
ทุกท่านครับ ผมขอเจ้าหน้าที่มารับเอกสารดำเนินการแจกจ่ายหน่อย
นะครับผม  
ท่านวรวุฒิครับ เอกสารต้องยื่นต่อประธานก่อนครับ  
 

 
/นายวรวุฒิ... 
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นายวรวุฒิ ประภามณฑล  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงววงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายวรวุฒิ ประภามณฑล  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
นายวรวุฒิ ประภามณฑล  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายวรวุฒิ ประภามณฑล  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครับถ้างั้นยื่นต่อประธานครับ แล้วก็อันนั้นนะครับ ผมท้าวความนิดหนึ่ง
นะครับผม ในเขตอำเภอเมืองเขต 3 โครงการขอโอนลดงบประมาณ
ไปทำไฟฟ้าส่องสว่างครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ เป็นครั้งที่ 2 ครั้งแรก
ในเขต 3 อำเภอเมือง โดนโอนลดงบประมาณไป ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด
นะครับ ประมาณ 2 โครงการ ประมาณล้านห้าครับ ครั้งนี้ข้อบัญญัติ
โดนโอนลดงบประมาณไปอีก 3 ล้านบาทครับ ผมแจกได้ไหมครับท่าน
ประธานครับ เป็นหนังสือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเองนะครับ 
เดีย๋วผมกำลังอ่านดูก่อนครับขอวินิจฉัยนิจหนึ่งครับ 
 
ครับถ้างั้นคุยกันสนุก ๆ ไปก่อนนะครับ บรรยากาศผมมีความรู้สึกว่า
เคร่งเครียดนะครับ โดยส่วนตัวแล้วนะครับ ครอบครัวผมกับครอบครัว
ท่านนายกฯ นะครับ รู้สึกสนิทชิดเชื้อกันเป็นเวลานานมาละทำการ
ค้าขายกันมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิด ผมก็มีความเคารพรักท่านนายกฯ 
เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งของผมนะครับ แต่วันนี้มันเป็นเรื่องของ
งานนะครับผม ก็กระทบกระทั่งกันบ้างก็ผมก็ขออนุญาตด้วยนะครับ  
จะขอเริ่มประชุมต่อเลยนะครับ เจ้าหน้าที่ก็บันทึกเทปได้ตามปกตินะครับ
เนื่องจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะครับ ท่านติด
ภารกิจท่านได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ท่านพลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป 
นะครับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุมและเสนอ
ญัตติฯ แทนท่านนะครับ ตามหนังสือที่ชย 51002 นะครับ ลงวันที่ 
1 เมษายน 2566 เรื่องมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แทนท่านนายกนะครับ อันนี้ถูกต้องนะครับ เมื่อสักครู่มีท่านสมาชิก
อภิปรายค้างนะครับ หรือจะเริ่มอภิปรายใหม่ ตอนนี้เชิญครับ 
ครับผมขออภิปรายต่อเลยนะครับผม เนื่องจากผมได้รับหนังสือฉบับนี้       
นะครับ ผมก็เลยเกริ่นคร่าว ๆ  ก่อนการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใหม่
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก เป็นครั้งที่ 2 ครั้งแรก ดำเนินการเมื่อวันพฤหสับดี
ที่ 29 กันยายน 2565 ถ้างั้นผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อ่าน
หนังสือฉบับนี้นะครับ ที่ส่งมาหาผมนะครับ 
สรุปเลยก็ได้เพราะว่าเมื่อสักครู่ท่านขออนุญาตให้แจกท่านสมาชิกทุกท่าน 
แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้แจกเรียบร้อยหมดแล้วครับ ก็สรุปเลยก็ได้ครับ 
สรุปนะครับ เพื ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ คือการโอนเงิน
งบประมาณตั ้งรายจ่ายใหม่ตัวนี ้มีหนังสือมาหาผมเมื ่อวันที ่ 25 
ตุลาคม 2565 ผมขออ่านประโยคสุดท้ายนะครับ ขณะนี้ได้มอบหมาย
ให้กองช่างดำเนินการสำรวจพื้นที่เสียหายเพื่อจัดทำแบบรูปรายการ
และประมาณราคาโครงการในพื้นที ่สำหรับบรรจุเข้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและจัดหางบประมาณดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป จึงเรียนมา
เพื่อโปรดทราบ นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิครับ อันดับแรกผมขอสอบถามท่านผอ.กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณนะครับ ว่าหนังสือฉบับนี้เป็นฉบับจริงใช่ไหมครับ พยักหน้า 

/ก็... 
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นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
นายวรวุฒิ  ประภามณฑล 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก็พอนะครับผม ถูกต้องนะครับ ผมฉบับจริง ครั้งนั้นได้มีเงินโอนเงิน
งบประมาณครับ ณ วันนี ้ผ่านไปเป็นเวลา 6 เดือน 11 โครงการ 
ตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ  ทั้งสิ้นครับ ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมือง เขต 3 
2 โครงการครับ ครั้งนี้ก็จะมีการโอนงบประมาณเช่นเดียวกันลักษณะ
เดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเขต 3 อำเภอเมือง โดนโอนลดงบประมาณไป
จำนวนสามล้านบาทครับ ผมจึงขอครั ้งนี ้ผมจึงขอทำตามมติของ
ประชาคมท่ีผมได้รับมา คือไม่เห็นชอบครับผม ขอบคุณครับ 
ครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เพราะว่าเราก็ใช้ระยะเวลาใน
การอภิปรายมาพอสมควรแล้วนะครับ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะ
อภิปราย ประธานเดี๋ยวจะได้ขอมติตามระเบียบกฎหมายต่อไปนะครับ 
เชิญท่านวรวุฒิครับ  
ครับ เนื ่องจากการลงมติในครั ้งนี ้นะครับ กระทบกระเทือนเพื ่อน
สมาชิกหลายฝ่าย แล้วก็อาจจะสร้างความแตกแยกในการประชุมสภา 
เพราะว่ามันกระทบกระเทือนเรื่องการตัดข้อบัญญัติของหลายเขต          
ผมจึงขอลงเป็นมติลับครับผม ขอผู้รับรองด้วยครับผม 
ครับผู้รับรองถูกต้อง มีท่านทรายศิรินทร์ ท่านจารุวรรณนะครับ อันนี้ 
เชิญท่านอภิสิทธิ์ครับ 
ท่านประธานสภาที่เคารพ อภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ แก้งคร้อ เขต 2 ในนาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านประธานครับ ผมขอ
เสนอนะครับ โหวตแบบเปิดเผยเลยครับ  
ขอผู้รับรองด้วยครับ  
 
ขอผู้รับรองด้วยครับ  
 
ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านจริยา มีท่านดำรงพล ผู้รับรองถูกต้อง 
เดี ๋ยวสักครู ่นะครับ ประธานจะดูระเบียบว่าจะให้ลงเปิดเผยหรือ          
ลงลับนะครับ เนื่องจากว่าท่านสมาชิกในห้องประชุมนะครับ เสนอ 2 
แนวทาง ทางหนึ่งก็คือให้ลงลับ อีกทางหนึ่งให้ลงเปิดเผย ประธานจะ
ขอมตินะครับ เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกทั้งหมด 31 ท่าน
นะครับ สมาชิกทั้งหมดนะครับ 31 ท่าน ที่อยู่ในห้องประชุม ประธาน
จะถามอย่างนี้นะครับ ว่าท่านใดเห็นชอบให้ลงมติลับก็ให้ยกมือ ท่านใดจะ
เห็นชอบให้ลงเปิดเผยก็ยกมือนะครับ เราจะเอาเสียงส่วนใหญ่ของสภานะ
ครับ ว่าให้ลงแบบไหนนะครับ เข้าใจนะครับ ท่านสมาชิก ตอนนี้
สมาชิกทั้งหมด 31 ท่านรวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะ
ถามนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบนะครับ จะให้ลงคะแนนลับใน
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานจราจร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)
กรุณายกมือครับ อันนี้ลงลับนะครับ เห็นชอบให้ลงลับ 8 ท่านนะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เปิดเผย ลงคะแนนเปิดเผยนะครับ ในระเบียบ 

/วาระที่ 3 ... 
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นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายวรวุฒิ  ประภามณฑล 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
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วาระที่ 3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานจราจร 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) กรุณายกมือครับ 
เปิดเผยนะครับ เปิดเผย 20 นะครับ สมาชิกท่านใดงดออกเสียง ก็แสดงว่า
มีเปิดเผย 20 นะครับ ลับ 8 ที่เหลือนะครับเป็นงดออกเสียง สรุปนะครับ
ในญัตตินี้ให้ลงมติโดยเปิดเผยโดยการยกมือนะครับ ตามนี้นะครับ ก็ผมจะ
สรุปอีกทีก็ได้นะครับ สรุปนะครับว่าสมาชิกเห็นชอบให้ลงคะแนนเปิดเผย 
20 เสียง ให้ลงลับ 8 เสียง งดออกเสียง 3 นะครับ รวมเป็น 31 นะครับ 
รวมประธานและเลขา เป็นว่าเราจะลงคะแนนเปิดเผยในญัตตินี้นะครับ            
มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านทรายศิรินทร์ครับ  
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะ ข้าราชการทุกท่าน สมาชิก อบจ. 
และผู้เข้าร่วมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวทรายศิรินทร์  ภู่กันมาศกุล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเทพสถิต เขต 2 จะขออนุญาตท่าน
ประธานค่ะ ว่าการลงแบบแบบเปิดเผยในครั้งนี้ ขอให้ท่านประธานระบุไว้ใน
รายงานการประชุมค่ะ ว่ามีผู้ใดรับหรือไม่รับหรืองดออกเสียงค่ะ ขอบคุณค่ะ  
เชิญท่านวรวุฒิครับ 
 
อย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมสรุปแทนท่าน สจ.ทรายศิรินทร์ แล้วกันนะครับ 
คือลงมติแบบเปิดเผยแต่ว่าอาจจะขอสภาแห่งนี้ว่าเป็นแบบขานรายชื่อ
ครับผม ครับขอผู้รับรองครับ  
ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านที่จะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ 
นอกจากว่าจะให้ลงคะแนนลับโดยขานชื่อ หรือว่าจะให้ ขอโทษนะครับ  
ให้ลงคะแนนเปิดเผยโดยขานรายชื ่อหรือจะให้ลงคะแนนเปิดเผย
ตามปกติที่เคยปฏิบัติมาคือยกมือขึ้นสูงกว่าศีรษะ เชิญท่านอภิสิทธิ์ครับ 
ครับท่านประธานครับ นายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ แก้งคร้อ เขต 2 ในนาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ ที่จริงแล้วในการยกมือนะครับ 
ขึ้นเหนือศีรษะก็ถือว่าชัดเจนนะครับ ไม่จำเป็นจะต้องเอ่ยชื่อ เพราะว่าในที่
ประชุมแห่งนี้ก็มีกล้องจากช่างภาพอยู่แล้วนะครับ เพื่อความชัดเจนนะครับ 
ก็ถือว่าพวกเรายกมือขึ้นเหนือศีรษะก็ถือว่าพวกเรายอมรับในกติกา
ครับท่านประธานครับ  
ครับขอผู้รับรองด้วยครับ ท่านใดเห็นชอบตามท่านอภิสิทธิ์ครับ ครับผู้รับรอง
ถูกต้องนะครับ ก็ตามธรรมเนียมที่เราเคยปฏิบัติมานะครับ ในสมัย
ประชุมสภาที่ผ่าน ๆ  มาตั้งแต่เริ่มมาตลอด 2 ปีกว่าเราก็ลงคะแนนเปิดเผย
โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะนั้นก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยแล้วนะครับ จะให้ผม
ถามอีกไหมครับ ว่าจะเอาเปิดเผยแบบยกมือหรือจะอย่างไรครับเพ่ือความ
เป็นธรรม เชิญท่านทรายศิรินทร์ครับ  
กราบเรียนท่านประธานและทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวทรายศิรินทร์ค่ะ 
สจ.เทพสถิต เขต 2 ค่ะ แค่อยากจะขอให้บันทึกรายชื่อคนที่ยกมือรับ
หรือไม่รับ หรือไม่เห็นด้วย ลงในรายงานการประชุมเพียงเท่านี้ค่ะ   
ท่านประธานคะ ขอบคุณค่ะ  

/นายกฤษฎา... 
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นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
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นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
นายวรวุฒิ  ประภามณฑล 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายวรวุฒิ  ประภามณฑล 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครับ ตามระเบียบการลงมตินะครับ มันจะมีข้อ 73 การออกเสียงลงคะแนน
เพื่อลงมติมี 2 วิธีคือ 1 การออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย 2 การออก
เสียงลงคะแนนแบบลับ แล้วก็ข้อ 74 การออกเสียงลงคะแนนแบบ
เปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1 ก็คือยกมือขึ้นพ้น
ศีรษะ 2 ยืนขึ้น 3 เรียกชื่อสมาชิกตามลำดับให้ออกเสียงลงคะแนน
เป็นรายบุคคล อันนี้ในเมื่อมี 2 ฝ่ายนะครับ มีความเห็นไม่ตรงกัน ผมก็จะ
ใช้มติของเสียงส่วนมากในสภาว่าจะให้ปฏิบัติแบบไหนนะครับ แล้วก็จะเอา
มติของเสียงส่วนมากในสภาตามนั้นนะครับ ซึ่งประธานก็จะต้องขอมติ
อีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยจะถามว่าท่านใดที่จะให้ท่านวรวุฒิ จบแล้วครับ 
ผมเข้าใจนะครับ จะยิ่งเสียเวลา ท่านอภิสิทธิ์ผมก็เข้าใจท่านนะครับ  
นิดเดียวครับ ท่านประธานครับ  
 
เชิญครับ 
 
เร ียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายอภิสิทธิ์            
เวียนวิเศษ แก้งคร้อ เขต 2 ในนามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ท่านประธานครับที ่จริงแล้วท่านประธานวินิจฉัย
เรียบร้อยแล้วว่าจะโหวตแบบยกมือนะครับ ตอนนี้ท่านก็ถามใหม่อีก 
มันก็ไม่จบสิ้นสักที ผมก็ไม่ยอมอย่างนี้ล่ะครับ ครับขอบคุณครับ 
ผมขออนุญาตนิดเดียวเช่นกันครับผม  
 
เชิญครับ 
 
ผมนายวรวุฒิ ประภามณฑลครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เขตอำเภอเมือง เขต 3 ครับ ไหน ๆ เราก็จะระบุว่าจะยกมือมติแบบ
เปิดเผยแล้วนะครับ เหตุไฉนท่านจะกลัวอะไร ในการที่จะเป็นระบบว่า
ขานรายชื่อ เรียกรายบุคคลครับ  
เข้าใจครับ ท่านวรวุฒิครับ เชิญนั่งครับ เดี๋ยวประธานจะวินิจฉัยนะครับ  
ทีแรกท่านเป็นคนเสนอว่าจะลงคะแนนแบบลับ อีกฝั่งหนึ่งก็ให้ลงคะแนน
แบบเปิดเผย ผมก็ต้องขอเสียงจากที่ประชุมสภาว่าจะเอาลับหรือเปิดเผย 
เสร็จแล้วเปิดเผยมติมากกว่าผมก็ต้องเอาตามนั้น เสร็จแล้วมาข้อ 74 
มันก็จะมีนะครับ เปิดเผยนี้โดยวิธีอะไร ก็คือให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ
หรือขานชื่อมันก็ทำได้ทั้ง 2 อย่าง เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกมีความเห็น
ไม่ตรงกัน ผมในฐานะที่เป็นประธานสภา คนกลางผมก็ต้องขอเสียง
สภาแห่งนี้ว่าต้องการแบบไหน ยกมือเหนือขึ้นศีรษะ หรือขานชื่อมนัก็
ต้องเป็นตามระบอบประชาธิปไตยแบบนี้นะครับ ขอให้เข้าใจตรงนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นประธานจะขอถามนะครับ ว่าท่านใดเห็นชอบลงมติญัตตินี้ 
แบบเปิดเผยโดย 1 ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ หรือ 2 แบบขานชื่อ ซึ่งก็เป็นสิทธิ์
ของท่านสมาชิกทุกท่านที่จะเลือกได้นะครับ เข้าใจตามนี้ เชิญเลขานับ
องค์ประชุมครับ ครับจบแล้วนะครับ เดี๋ยวมันจะยิ่งช้านะครับ ขอเชิญครับ 

/นางสาวทรายศิรินทร์...  
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คือพอดีทรายไม่ได้จะค้าน หรือไม่ได้จะอะไรเกี ่ยวกับการยกมือ           
หรือไม่ได้ยกมือค่ะ แค่อยากให้ระบุชื่อในรายงานการประชุม ไม่แน่ใจ
เราทำได้หรือเปล่าค่ะ ยกมือก็ได้แต่ว่า 
ผมก็จะขอเสียงสภาส่วนใหญ่ว่าคุณต้องการให้ระบุชื่อหรือต้องการยก
มือขึ้นเหนือศีรษะก็ตามระบอบประชาธิปไตยตรงนั้นน่ะแค่นั้นเองครับ 
เสียงส่วนใหญ่นะครับ เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ 31 ท่าน รวมประธาน
และเลขานะครับ ประธานจะขอมตินะครับในการที ่จะลงคะแนน
เปิดเผยแบบที่ 1 ก็คือท่านใดเห็นชอบนะครับให้ลงคะแนนเปิดเผยใน
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 
2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานจราจร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 
โดยวิธีการยกมือเหนือศีรษะกรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ 21 ท่าน
นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบลงคะแนนเปิดเผยในญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานจราจร งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยขานชื่อครับ กรุณายก
มือครับ ทั้งหมดกี่ท่านครับ 7 ท่านนะครับ แสดงว่าเห็นชอบให้ยกมือ
เหนือศีรษะ 21 ท่าน ให้ขานชื ่อ 7 ท่านนะครับ งดออกเสียง 3          
ถูกไหมครับ สรุปมติเป็นเอกฉันท์นะครับ ให้ลงคะแนนเปิดเผยโดยยก
มือเหนือศีรษะดังที่เคยปฏิบัติมานะครับ ประธานเห็นว่าท่านสมาชิกได้
อภิปรายในญัตติฯ นี้มาพอสมควรนะครับ ผมก็จะขอถามสมาชิกให้ความ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในญัตตินี ้ เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ 
สมาชิกฯ ทั้งหมด 31 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะ
ถามนะครับ 
1. สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานการร ักษาความสงบภายใน งานจราจร งบลงทุน             
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) กรุณายกมือด้วยครับ 
เห็นชอบ 21 ท่าน  
2. สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานการร ักษาความสงบภายใน งานจราจร งบลงทุน               
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) กรุณายกมือด้วยครับ 
ไม่เห็นชอบ 7 ท่าน นะครับ  
เป็นงดออกเสียง 3 ท่าน  
สรุป ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไปตั ้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานจราจร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          
(กองช่าง) มีมติเห็นชอบ 21 ท่าน ไม่เห็นชอบ 7 ท่าน งดออกเสียง 
รวมประธาน 3 ท่าน สรุปมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบนะครับ 
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พลเรือเอกสุวิทย์  ธาระธูป 
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายไถง  ครอบบัวบาน 
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
เชิญท่านรองฯ สุวิทย์ครับ  
เร ียน ท ่านประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ั งหว ัดช ัยภ ูมิ                 
คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ  
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินและ
แก ้ไขเปล ี ่ยนแปลงคำช ี ้แจงงบประมาณรายจ ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิต ิและว ิชาการ งบลงทุน ค ่าคร ุภ ัณฑ์ ประเภทคร ุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
มอบ นายไถง  ครอบบัวบาน  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานแทนครับ 
เชิญท่านรองนายก ท่านไถง ครอบบัวบานครับ 
 
กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพคร ับ กระผมนายไถง                
ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับ
มอบหมายให้อ่านญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี ่ยนแปลง              
คำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน   
ค่าครุภ ัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล ็กทรอนิกส์              
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เรียน ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก และเครื ่องพิมพ์ สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  โดยตั้งงบประมาณและ
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 นั้น 
เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศใช้เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2566 ทำให้ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานที่ตั้งงบประมาณไว้
เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องขอโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดตามบัญชีโอนเง ินและแก ้ไข
เปล ี ่ ยนแปลงคำช ี ้ แจงงบประมาณแนบท ้ายญ ัตติ  ระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” และข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ต่อสภาฯ โดยถือปฏิบัต ิต าม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และข้อ 29 จึงเรียนมา
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี ้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ                  
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ 
สมาชิกฯ ทั้งหมด 21 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ซึ่งถือว่า
เกินองค์ประชุมนะครับ เพราะว่าขนาดนี ้ สมาชิกสภาฯ ของเรา               
จาก36 ท่าน ลาออก 3 ท่าน เหลือ 33 ท่าน ครึ่งหนึ่งก็ 17 ท่าน   
แต่ว่าในห้องประชุมนี้มี 20 ท่าน รวมประธานและเลขาฯ ถือว่าเกิน
องค์ประชุมครับ ประธานจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
ญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ) กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ 20 ท่าน มีสมาชิกเข้า
มาเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เป็น 21 ท่านนะครับ เห็นชอบ 20 ท่านนะครับ  
มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ งดออกเสียง                      
1 ท่าน คือประธานนะครับ มติเป็นเอกฉันท์ครับ  
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ และค่าปรับปรุงที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง (กองช่าง)               
เชิญท่านรองฯ สุวิทย์ครับ  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะ
ผู ้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
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สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ และค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) ขอมอบให้ นายไถง ครอบบัวบาน 
ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ อ่านเป็น            
ผู้กล่าวรายงานแทนครับ 
ผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ ได้รับหนังสือคำสั่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๓9๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที ่ ตามที่กฎหมายกำหนด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการเป็นไปตามนโนบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓5/๓ มาตรา ๓๕/๕ และ
มาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔0 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึงฉบับที ่ ๕ พ.ศ ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้ง      
นายไถง ครอบบัวบาน ให้ดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ โดยให้ผู ้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ช่วยเหลือในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และกฎหมาย                 
ที่เกี ่ยวข้องทั้งนี้ ตั ้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖สั่ง ณ วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ เชิญท่านรองนายกฯ ไถง ครอบบัวบาน ขอแสดงความ
ยินดีล่วงหน้าด้วยครับ เชิญท่านรองฯ ไถง ครับ 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กราบขอบคุณประธานสภา
ที่ได้อ่านประกาศคำสั่ง สมาชิกสภาจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ 
ที่ให้การต้อนรับและยินดีร่วมมือกับท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่าน ในภารกิจที่ท่านนายกฯ มอบให้จะทำงานด้วยความสามารถ 
ซ ื ่อส ัตย ์ ส ุจร ิต ขอบคุณนะคร ับ กราบเร ียนท่านประธานสภา                     
ที่เคารพครับ กระผมนายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้อ่านญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ไปตั ้งจ่าย
รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
และค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) เรียน ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ และค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
สำหรับไปดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้านเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์และอำเภอแก้งคร้อ 
จำนวน 13 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,320,000 บาท              
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(เจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามหนังสือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในพื้นที่ 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้สั่งการให้กองช่างจัดทำ
โครงการเพื ่อดำเนินการเนื ่องจากประชาชนในพื ้นที ่ได้ร ับความ
เดือดร้อน มีความยากลำบากจากการใช้เส้นทาง และกองช่างได้
ตรวจสอบโครงการแล้วว่าเป็นโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยว 
ต่อเนื่องหรือมีผู้ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 
1 แห่งขึ ้นไป เป็นอำนาจหน้าที ่ที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะ
ดำเนินการได้ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติโอนลดงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่เพ่ือการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในการสัญจรและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้
สะดวก รวดเร็ว และช่วยลดต้นทุนการผลิตในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มยิ่งขึ้น รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนบท้ายญัตติประกอบด้วย 
รายการที่ 1 โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อดำเนิน
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสะเดาหวาน 
หมู ่ที ่ 7 ตำบลบ้านแก้ง-บ้านโคกไพรวัลย์ หมู ่ที ่ 2 ตำบลหลุบคา 
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 500,000 บาท เนื่องจาก
ถนนดังกล่าวเป็นถนนเพื ่อใช้ในการสัญจรไปมาและขนพืชผลทาง
การเกษตร ซ ึ ่ งป ัจจ ุบ ันได ้ เก ิดความชำร ุดเส ียหายอย ่างหนัก                  
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ที่ ชย 73103/18 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2566 
รายการที่ 2 โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อดำเนิน
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัดแน่น สายทางบ้านโคกม่วง               
หมู ่ท ี ่  9 ตำบลหนองสังข์  - บ ้านแก้ง หมู ่ท ี ่  4 ตำบลบ้านแก้ง                
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 500,000 บาท เนื่องจาก
ถนนดังกล ่าวเป ็นถนนเพื ่อใช ้ในการส ัญจรไปมาและขนพืชผล                   
ทางการเกษตร ซึ ่งปัจจุบ ันได้เกิดความชำรุดเส ียหายหลายจุด                        
ตามหนังสือเทศบาลตำบลหนองสังข์ ที่ ชย 54201/41 ลงวันที่ 10 
มกราคม 2566 
รายการที่ 3 โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อดำเนิน
โครงการปร ับปร ุงถนนลาดยาง ผ ิวทาง Asphaltic Concrete                   
รหัสทางหลวงท้องถิ ่น ชย.ถ.1-0083 บ้านจอก - บ้านสำราญ                  
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 
500,000 บาท เนื ่องจากถนนดังกล่าวคับแคบเกิดความชำรุด
เสียหายไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนสวรรค์ ที่ ชย 78701/9 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 
รายการที่ 4 โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อดำเนินโครงการ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม-บ้านหนองแดงน้อย ตำบลคอนสวรรค์ 

/อำเภอ... 
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อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 457,000 บาท เนื่องจาก
ถนนเกิดความชำรุดเสียหายไม่สามารถสัญจร  ได้ตามปกติ ตามหนังสือเทศบาล
ตำบลคอนสวรรค์ ที่ ชย 52303/010 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 
รายการที่ 5 โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อดำเนิน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านลำชี หมู่ที่ 6 
ตำบลโนนสะอาด-บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 500,000 บาท เนื่องจากถนนดังกล่าว
เป็นถนนลูกรังที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก
ไม ่สะดวก ตามหนังส ือองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลโนนสะอาด                          
ที่ ชย 78903/8 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566   
รายการที่ 6 โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อดำเนิน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเหมือดแอ่    
หมู่ที่ 11 ตำบลโคกมั่งงอย-บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ 
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 500 ,000 บาท 
เนื่องจากถนนดังกล่าวเป็นถนนลูกรังที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้
การสัญจรไปมาลำบากไม่สะดวก ตามหนังสือองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมั่งงอย ที่ ชย 71703/1304 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566    
รายการที่ 7 โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อดำเนิน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโปร่งคลอง   
หมู่ที ่ 7 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ - บ้านหินกอง หมู่ที ่ 6   
ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองช ัยภ ูม ิ จ ังหว ัดช ัยภ ูม ิ งบประมาณ 
500,000 บาท เนื่องจากถนนดังกล่าวเป็นถนนลูกรังที่มีสภาพเป็น
หลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก ตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านโสก ที่ ชย 74003/6 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 
รายการที่ 8 โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อดำเนิน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองแดง              
หมู่ที ่ 8 ตำบลช่องสามหมอ-บ้านสำราญ หมู่ที ่ 2 ตำบลศรีสำราญ 
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 500 ,000 บาท 
เนื ่องจากถนนดังกล่าวเป็นถนนลูกรังที ่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ                 
ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอ ที่ ชย 78803/6 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566   
รายการที่ 9 โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อดำเนิน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยยาง                  
หมู่ที ่ 7 ตำบลห้วยไร่-บ้านหนองแดง หมู่ที ่ 8 ตำบลช่องสามหมอ 
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 440 ,000 บาท                 
เพื ่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื ่องจากเป็นถนนลูกรัง ทำให้                  
การสัญจรไปมาลำบาก ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบล                
ช่องสามหมอ ที่ ชย 78803/6  ลงวันที่ 5 มกราคม 2566  
รายการที่ 10 โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อดำเนิน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
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ชย.ถ. 1-0081 บ้านนาโจด - บ้านหนองปลาปึ่ง ตำบลศรีสำราญ 
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 500 ,000 บาท 
เนื่องจากถนนดังกล่าวเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถสัญจรได้
ตามปกติ ตามหนังสือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
อำเภอคอนสวรรค์ เขต 1 ที ่ พิเศษ/2566 ลงวันที ่ 9 มกราคม 
2566     
รายการที่ 11 โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อดำเนิน
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านยางหวาย                 
หมู่ที่ 4 ตำบลยางหวาย - บ้านโสก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโสก อำเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 500 ,000 บาท เนื่องจาก
ถนนดังกล่าวเป็นถนนที ่ใช ้ในการสัญจรไปมาและขนพืชผลทาง
การเกษตร ประชาชนในพื้นที่มีความยากลำบากในการใช้เส้นทาง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มีงบประมาณน้อย ตามหนังสือ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ที่ ชย 76354/7 ลงวันที่ 9 
มกราคม 2566  
รายการที่ 12 โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อดำเนิน
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านฝาย หมู่ที ่ 1 
ตำบลหนองขาม - บ้านโนนสงเปลือย หมู ่ที ่ 3 ตำบลโนนสะอาด           
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 500 ,000 บาท 
เนื่องจากถนนดังกล่าวเป็นถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาและขนพืชผล
ทางการเกษตร ประชาชนในพื้นที่มีความยากลำบากในการใช้เส้นทาง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มีงบประมาณน้อย ตามหนังสือ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ ชย 79203/22 ลงวันที่ 9 
มกราคม 2566 
รายการที่ 13 โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อดำเนิน
โครงการก่อสร้างถนนดิน บดอัดแน่น สายทางบ้านกองสี หมู่ที่ 14 
ตำบลหนองสังข ์ อำเภอแก้งคร ้อ  - บ ้านหนองดินดำ หมู ่ท ี ่  8                    
ตำบลหนองคู  อำเภอบ ้านแท ่น จ ั งหว ัดช ัยภ ูม ิ  งบประมาณ 
1,423,000 บาท เนื่องจากถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชน 
ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรและขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบากและไม่สะดวก ตามหนังสือเทศบาล
ตำบลหนองสังข์ ที่ ชย 54201/46 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติ                
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง 
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สาธารณูปการและค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) ต่อสภาฯ 
โดยถือปฏิบ ัต ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยว ิธ ีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27         
จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  นายอร่าม โล่ห์ว ีระ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปราย เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด 
21 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะถามนะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ และค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ 20 ท่าน 
มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ งดออกเสียง                  
1 ท่าน มติเป็นเอกฉันทญ์ัตติฯ นี้ผ่านนะครับ  
ญัตติการขอใช้อาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอ
จัตุรัส เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ผู้พิการเรียนเชิญท่านรองฯ สุวิทย์ครับ 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะ
ผู ้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู ้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุก ญัตติการขอใช้อาคารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอจัตุรัส เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ขอมอบ นายไถง  ครอบบัวบาน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานแทนครับ 
เชิญท่านไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิครับ 
กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพคร ับ กระผมนายไถง                
ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับ
มอบหมายให ้อ ่านญ ัตต ิการขอใช้อาคารขององค ์การบร ิหาร             
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอจัตุรัสเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เรียน ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิด้วยเทศบาลตำบลจัตุรัส มีความประสงค์จะขอใช้
อาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสพัสดุ 022-36-
0005 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พิการ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจัตุรัส             
ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื ้นฟู และรักษาพยาบาล
เบื้องต้น  มีกำหนดระยะเวลา  1  ปี  
หลักการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย               
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม 
(ฉบับที่ 9)  พ.ศ.2553 ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือ 
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ได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
เหตุผล เพ่ือให้การขออนุญาตใช้อาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ อำเภอจัตุรัส เป็นไปอย่างถูกต้อง และสามารถบริหารการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ จึงขอเสนอญัตติการขอใช้อาคารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ อำเภอจัตุรัส เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เพื่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป นายอร่าม  โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตนิี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านวรวิทย์
ครับ 
ครับกราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก คณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางท่านนายก และคณะผู้บริหาร นะ
ครับ ที ่อนุมัติให้ทางเทศบาลตำบลจัตุร ัสใช้อาคารของ อบจ.เรา             
นะครับ เพราะว่าอย่างท่ีท่านได้นำเรียนญัตติเมื่อสักครู่นะครับ ก็เป็นที่
ทราบกันดีนะครับ ว่าอาคารของ อบจ.เรานั้นมีอยู่หลาย ๆ ที่นะครับ
ถ้าสมาชิกของเราท่านใดนะครับ เห็นว่าอาคารของเราเป็นประโยชน์
สำหรับในพื้นที่ผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับ นำเรียนทางสภาผ่านไปยัง
ท่านนายกฯ ครับ ดีกว่าเรานั้นปล่อยอาคารของเราทิ้งร้างว่างเปล่า              
นะครับ ไม่มีประโยชน์นะครับ แต่เมื่อได้นำมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมาก
หรือน้อย ผมเชื่อมั่นว่าท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารท่านเล็งเห็น              
นะครับ ถ้าเราจะนำไปใช้ประโยชน์ก็อย่างน้อย ๆ ก็มีคนได้ดูแลอาคาร
ของเราแทน อบจ.เรานะครับ ก็ขอขอบพระคุณท่านนายกฯ และคณะ
ผู้บริหาร ทั้งหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เป็นอย่างยิ่งครับ ในนาม                 
สจ.ของเขตจัตุรัส ก็ขอขอบพระคุณครับผม ขอบพระคุณอย่างสูงครับ 
ท่านอภิปรายพูดแล้วเหมือนมั่นใจ ว่าผ่านแล้วใช่ไหมครับ ต้องให้เขา
ยกมือก่อนนะครับ ค่อย ๆ ขอบคุณทีหลังก็ได้นะครับ เอาอย่างนี้เลย
ไม่มีใครกล้าปฏิเสธท่านเลยมีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ มีท่านจะ
อภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านอภิสิทธิ์ครับ 
นิดเดียวท่านประธานครับ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ                
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ครับอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ แก้งคร้อ เขต 2 ในนามสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะครับ ท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอ
กราบขอบพระคุณนะครับ เพื่อนพี่น้องเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ  
ที ่ได้กรุณาโหวตนะครับผ่านงบประมาณญัตติฯ โครงการแก้งคร้อ –               
คอนสวรรค์ เพราะว่าอย่างท่ีนำเรียนในเบื้องต้นนะครับ 
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เมื่อสักครู่ญัตติฯ ผ่านไปแล้วนะครับ ขอบคุณช้าไปนะครับ เป็นว่าไป
ขอบคุณในระเบียบวาระอื ่น ๆ นะครับ ประธานจะขอมตินะครับ   
เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั ้งหมด 21 ท่าน รวม
ประธานและเลขานะครับ ประธานจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบ ญัตติการขอใช้อาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ อำเภอจัตุรัส เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการกรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ 20 ท่าน               
มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มีนะครับ งดออกเสียง                          
1 ท่าน สรุปมติเป็นเอกฉันทเ์ห็นชอบครับ  
เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
คนที่ 2 แทนตำแหน่งที ่ว่าง สืบเนื ่องจากท่าน สุขสันต์  ชื ่นจิตร 
ตำแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 2 
ได้ยื ่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยให้มีผล เมื่อวันที่ 29  
มีนาคมพ.ศ.2566  ที่ผ่านมา ทำให้ตำแหน่งรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 2 ว่างลงนะครับ สภาแห่งนี้จึงต้องทำ
การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   แทน
ตำแหน่งที่ว่างนะครับ  เชิญท่านดำรงพล กล้าจริงครับ  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายก 
ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และท่าน
ผู ้เข้าร่วมทุกท่านครับ กระผมนายดำรงพล กล้าจริง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง เขต 6 ในระเบียบวาระ
ที่ 7 เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
คนที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าว เป็นตำแหน่งที่
สำคัญ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานสภาท้องถิ่น ในกิจการอันเป็นอำนาจ
หน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น ตามข้อ 17 วรรคแรก ความว่า “รอง
ประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่น ในกิจการอัน
เป็นอํานาจหน้าที ่ของประธานสภาท้องถิ ่น หรือปฏิบัติการตาม                
ที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย” เนื่องจากทางสมาชิกยังไม่ได้ไป
ปรึกษาหารือกันในการพิจารณาคัดเลือกท่านที ่มีความเหมาะสม        
มาดำรงตำแหน่งรองประธานฯ ผมจึงขอเสนอให้ถอนระเบียบวาระที่ 7
เรื ่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ         
คนที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง และให้ประธานสภา นัดประชุมในครั้งถัดไป 
ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่าน 
1. นางจริยา สุจริยา 
2. นายรณชัย  นามวิจิตร 
3. นายสุทธิชัย  พรมกุดตุ้ม 
ถูกต้องนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ               
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ไม่มีท่านใดที่จะเสนอนอกเหนือจากท่านดำรงพล 

/ประธาน... 



๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 8 
นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานก็จะวินิจฉัยนะครับ เนื ่องจากมีท่านสมาชิกเสนอให้ถอน
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเลือกรองประธานสภาคนที่ 2 แทนตำแหน่งที่
ว่างนะครับ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนะครับ ประธานกจ็ะ
ขอถอนระเบียบวาระที่ 7 นะครับ และจะขอมติสภานะครับ เชิญเลขานับ
องค์ประชุม ทั้งหมด 21 ท่านนะครับ รวมประธานและเลขานะครับ 
เดี๋ยวครับ ท่านรองอภิสิทธิ์มีอะไรครับ  
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ อภิสิทธิ ์ เวียนวิเศษ แก้งคร้อ เขต 2 ในนามสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครับท่านประธานครับ ขออนุญาต
หารือได้ไหมครับ หารือเกี่ยวกับการเลือกรองประธานสภาคนที่ 2 
ครับท่านครับ  
ขอไม่เปิดไมค์ครับ ไม่บันทึกเทปนะครับ เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกเทปนะ
ครับ ที่จะพูดต่อไปนี้ 
ครับ ไม่บันทึกนะครับ 
 
***ไม่บันทึกเทป*** 
อันนี้อัดเทปได้นะครับ ประธานจะขอมติตามที่ท่านดำรงพลขอให้ถอน
ระเบียบวาระที่ 7 นะครับ เรื่องการเลือกรองประธานสภา คนที่ 2 
แทนตำแหน่งที่ว่าง เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ 21 ท่านนะครับ 
รวมประธานและเลขา ประธานจะถามนะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบตามท่ีท่านสมาชิก คือท่านดำรงพล  กล้าจริงนะครับ ขอให้
ถอนระเบียบวาระที่ 7 เรื ่องการเลือกรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที ่ 2 แทนตำแหน่งที ่ว่างนะครับ          
กรุณายกมือด้วยครับ 18 ท่านนะครับ ท่านใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ 
ไม่เห็นชอบไม่มีนะครับ เป็นงดออกเสียง 3 นะครับ สรุปมติ            
เป็นเอกฉันท์ ให้ถอนระเบียบวาระที่ 7 นี้ออกไปตามท่ีท่านดำรงพล  
กล้าจริง เสนอนะครับ   
เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านรองอภิสิทธิ์ครับ 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ อภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ อ.แก้งคร้อ เขต 2 ในนามสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครับท่านประธานครับก่อนอื่นต้อง
กราบขอบพระคุณนะครับ เพื ่อนสมาชิกนะครับที ่ได้โหวตญัตติ
โครงการซ่อมแซมถนน อยู่ในเขตอำเภอแก้งคร้อ -คอนสวรรค์นะครับ 
ซึ่งตามที่ผมได้อภิปรายเบื้องต้นนะครับว่าพี่น้องชาวอำเภอแก้งคร้อ – 
คอนสวรรค์มีความเดือดร้อนช่วงที่พายุเตี้ยนหมู่นะครับ ได้เข้ามาสร้าง
ความเสียหายให้กับถนนหนทางแม้กระทั่งไฟฟ้า น้ำประปานะครับ 
วันนี้ก็ถือว่าสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ให้ความเห็นชอบก็ต้องกราบ
ขอบพระคุณในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแก้งคร้อ - 
คอนสวรรค์นะครับ ต้องกราบขอบพระคุณมา   ณ โอกาสนี ้ครับ 
ขอบคุณมากครับ 

/นายกฤษฎา... 



๔๒ 
 

นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายวรวุฒิ  จิตรจันทึก 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
นายสมปอง  บัวพิม 
เลขานุการสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครับ ตอนนี้อยู่ในระเบียบวาระอื่น ๆ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือสอบถามไหมครับ เชิญท่านวรวุฒิ  จิตจันทึกครับ  
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ      
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านคณะผู ้บริหาร       
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ แล้วก็ผู ้เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพรักทุกท่านครับ ผมวรวุฒิ จิตรจันทึกครับ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขต 2 อำเภอบ้านเขว้าครับ ครับก็
ขอแสดงความยินดีกับท่านไถง ครอบครัวบาน ที่ได้ดำรงตำแหน่งรอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะครับ ก็เลยจะสอบถามท่าน
รองนายกฯ ครับ หลังเลิกประชุมที่ไหนดีครับท่านครับ ขอบคุณครับ  
ครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ครับถ้าไม่มีท่านใดที่จะอภิปราย
ในระเบียบวาระอื่น ๆ นะครับ ประธานก็จะขอขยายการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เพ่ือเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่างนะครับ 
สืบเนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ ที่การขยายมาครั้งแรกนะครับ 
แต่ว่าเรายังมีระเบียบวาระที่จะต้องเลือกรองประธานสภาคนที่ 2 แทน
ตำแหน่ง ที่ว่างนะครับ ประธานก็เลยจะขอใช้อำนาจนะครับ ให้ขยายระยะเวลา
ต่อไปอีก 9 วันนะครับ เชิญเลขาอ่านประกาศขยายประชุมสภาครับ 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เรื ่อง ขยายเวลา
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามประกาศ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 
มีกำหนด 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 
17 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้สั่งขยาย
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2566 ออกไปอีก
จำนวน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ.2566 นั้น สืบเนื่องจาก นายสุขสันต์ ชื่นจิตร ตำแหน่ง รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 2 ได้ยื่นหนังสือ
ลาออกจากตำแหน่ง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ทำให้ตำแหน่ง รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 2 ว่างลง จึงอาศัยอำนาจแห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๒๒ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 จึงสั่ง
ขยายสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ .2566 
ออกไปอีกจำนวน 9 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2566 ถึง
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2566 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2566 นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

/นายกฤษฎา... 
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นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีประธาน               
จะนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 10  ในวันจันทร์ที่ 10 
เมษายน  พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 นะครับ ปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา             18.30 น. 

รายงานฉบับนี้   เป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  สมัยสามัญ  สมัยแรก   
ครั้งที่  9  ประจำปี พ.ศ.2566  วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566  เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

                     
                                                              

        (ลงชื่อ) .........................................................  
                 (นายสมปอง  บัวพิม) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ฟังเทปและตรวจแล้ว  เห็นว่ารายงานการประชุม
ครั้งนี้   ได้จัดทำตามถ้อยคำที่อภิปราย  และตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้อง  จึงรับรองและได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

 

 
(ลงชื่อ) .......................................................ประธานกรรมการ 
             (นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์) 
 
 
 (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
     (นางสาวจารุวรณ  จังหวะ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
              (นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ/เลขานุการ 
              (นางสาววิววิกา  กล้าแท้) 

 

 

 

 

 

 


